
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  23  สิงหาคม  2565  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2565   
วันที ่ 23  สิงหาคม  2565  เวลา  14.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุรีภรณ์    เอ้ือไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายเดชศักดิ์  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
8. นายนรากร     นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
9. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
10. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายวสันต์     อ้ึงเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
14. นางนันทพร    สิริปัญจโชต ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
15. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
16. นายธีระศักดิ ์  ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
17. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

19. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

20. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

21. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
22. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 
23. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
24. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
25. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
26. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
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27. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
28. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
29. ว่าที่ ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
30. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
31. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
32. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
33. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
34. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
35. นายหมวดเอกเนติพัฒน์  รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
2. นางพิมพ์วรีย์   สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางภาคินัย  เฉลิมแสน (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
4. นายอรรถพล    แก้วมนตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายสกล  คุณอุดม  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตรและอาชีพ 
6. นางสิริจรรยา    ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
8. สิบเอกประเสริฐ    ลายโถ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
9. นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
11. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. นายทรงศักดิ์    ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
13. น.ส.อภิสราวรรนธ ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
14. นางบุญนิสา  จันโทภาส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
15. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
16. นายสฤษดิ์  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 



  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  |  3 

 

17. นายธนภัทร    วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
18. ว่าที่ ร.ต.มานะ สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
19. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
20. นางเพ็ญศรี  เฉวียงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
21. นางนัยนา    แก้วพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
22. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
23. นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
24. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
25. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
26. นายสมประสงค์    จันทะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
27. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
28. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
29. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
30. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
31. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
32. นายบุญม ี   ราญมีชัย หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
33. นายสัญญา  อัมพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
35. นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
36. นายเสฎฐวุฒิ    ฝ่ายพลแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
37. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
38. จ.อ.นิยม  ศรีชะตา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
39. นางสาวพรรณปพร โคกแปะ  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
40. นางละอองดาว   ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
41. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
42. นายเอกภาพ  โรจนธรรม นิติกรชำนาญการพิเศษ 
43. นางมยุรี  หงส์อุดร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
44. นางสาวชัญญานุช ไชยสวน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
45. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
46. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
47. นางสาวภัชฎาพร ไกรถาวร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
48. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
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50. นางสขิลา  นิสีดา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
51. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
52. นาสาวสุรัสวด ี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
53. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
54. นายสมพร  หินซุย  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกราบเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปเทยีน
บูชาพระรัตนตรัยครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  
-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 1 เมษายน 2565  
ได้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 9 
สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2565 และกำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคม  2565 เป็นวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และ
มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 มีกำหนด 45 วัน ทั ้งนี ้ ตั ้งแต่วันที ่ 9 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป จึงประกาศมา 
เพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ลงชื่อ พรธิพา  ไชยรัตน์ นางพรธิพา  
ไชยรัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 
23 สิงหาคม 2565  จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะคะ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังนี้ เรื่องที่ 1 แจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -  

2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2565 ด้วยนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2565 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  แผนงานเคหะและชุมชน เพื่อให้ถูกต้องตามการจำแนกแผนงานตามรูปแบบ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประธานสภาได้ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่าน
ทราบแล้ว เรื ่องที่ 2 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการ
บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) เรียบร้อยแล้ว  
จึงรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประจำปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ทราบ รายละเอียดตามที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว  
เรื ่องที่ 3 แจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อนุมัติให้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกต้องและสอดคล้องกับ  
สภาพความเป็นจริง ซึ่งประธานสภาได้ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านทราบแล้ว เรื่องท่ี 4 แจ้ง
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี ่ยนแปลง  
(ครั้งที่ 1) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง 
(ครั ้งที ่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื ้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
ข้อ 22/1 และข้อ 24 ซึ่งประธานสภาได้ทำหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านทราบแล้ว ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 

ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน  
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  

ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 
21 มีนาคม 2565 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมจะขอมติ
ที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กรุณายกมือค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 กรุณา 
ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

มติที่ประชุม รับรอง  34       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื ่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญ 
ฝ่ายบริหารค่ะ 
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นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่าย
ไฟฟ้า ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามความใน ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 198 ข้อ 2.3.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว ปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดประกอบการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565  
หน้า 13 ข้อ 1 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา  
งบเงินอุดหนุน อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภออาจสามารถ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
จ่ายไฟฟ้า จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้โครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ในบัญชีรายละเอียดประกอบการ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 5) 
พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2565 หน้า 13 ข้อ 1 เนื่องจากตั้งงบประมาณไว้ไม่ถูกต้องตรง
ตามข้อเท็จจริง ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ซึ ่งโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมมีความ
จำเป็นจะต้องปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในโรงเรียน ซึ่งได้ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี 
บางช่วงวัสดุเกิดการชำรุด เสาไม่มีความมั่นคงแข็งแรงและแผนกแรงต่ำภายในที่ระบบสายไฟ  
หย่อนคล้อย อาจเกิดอันตรายต่อนักเรียน บุคลากรและบุคคลทั ่วไปในชุมชนได้ จึงมีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้การอุดหนุนหน่วยงานถูกต้องและ
ครอบคลุมกับภารกิจตรงตามข้อเท็จจริง จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้แถลงญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อที่ประชุมจะขอมติจากท่ีประชุมเลยนะคะ เลขานุการ
สภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
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ท่านใดอนุมัตญัิตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม ่(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการ 
และเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติ  
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานเทศกิจ งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หน้า 92 ข้อ 1.1 เงินเดือนข้าราชการ งบประมาณตั้งไว้ 2,715,840 บาท 
ใช้จ่ายไปแล้ว 1,735,828 บาท คงเหลือ 980,012 บาท ขอโอนลด 54,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง 
แบบที่ 2 จำนวน 3 ตัว งบประมาณ 54,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานการ
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จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จึงเสนอญัตติ
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้แถลงญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียน
เชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อที่ประชุมจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะคะ เลขานุการสภา
นับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่า
ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่าย  
เป็นรายการใหม ่(รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(รายการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็น



10  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

รายการใหม่ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 186 ข้อ 2.1.39 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก ตำบลหัวโทน - บ้านหนองแล้ง ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณตั้งไว้ 951,500 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 352 หน้า 262 ขอโอนลด 
950,000 บาท เนื่องจากโครงการเดิมทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน จึงขอโอนไป  
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตากแดด 
หมู่ที่ 2, 12 ตำบลหัวโทน - บ้านหมอตา หมู่ที่ 3 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 950,000 บาท ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อที่ 81 หน้า 419 จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียน
เชิญค่ะ เชิญท่านวสันต์ค่ะ 

นายวสันต์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน กระผมนายวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอ
สุวรรณภูมิ เขต 2 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สืบเนื่องจากโครงการนี้อยู่ในเขตรับผิดชอบของกระผมเอง
นะครับ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทนได้รับงบอุดหนุนเฉพาะกิจได้ทำถนนสายนี้เหมือนกัน
และได้ดำเนินการเทคอนกรีตเสร็จสิ ้นเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเพื ่อใช้งบประมาณให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน และไม่เป็นการทับซ้อนกัน จึงได้มีญัตตินี้เรื่องเข้ามาในสภา 
เพื่อให้สภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติต่อไป ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ เรื่องที่พูดมากระผม
หวังว่า ท่านคงให้การสนับสนุนและอนุมัติญัตติเรื่องนี้นะครับ กระผมในฐานะเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ชาวอำเภอสุวรรณภูมิ เขต 2 ต้องขอขอบคุณล่วงหน้ากับท่านสมาชิกทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญ
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นผมขอเป็นตัวแทนขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย  
ในโอกาสที่จะมีมติต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านวสันต์ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะขอ
มติจากที่ประชุมเลยนะคะ เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิ
และวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่ากล้องดิจิตอล โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่ากล้อง
ดิจิตอล ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล ขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่ากล้องดิจิตอล เนื่องจากได้สืบราคาตามท้องตลาดแล้ว 
พบว่าคุณลักษณะของกล้องดิจิตอลมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ ข้อความเดิม  
ค่ากล้องดิจิตอล จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ใช้ใน
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ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะดังนี้ 1) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 MP 
APS-C CMOS เซนเซอร์ 2) ระบบประมวลผลไม่น้อยกว่า DIGIC 6 3) ถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 
7 ภาพ ต่อวินาที เมื่อใช้ช่องมองภาพ 4) ระบบโฟกัส Cross Type 45 จุด 5) ISO 100-16,000 
(video 100-12,800) 6) วิดิโอ Full HD ไม่น้อยกว่า 60 เฟรมต่อวินาที 7) Wifi, NFC 8) ขาตั้ง
กล้อง เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด  
และมีความจำเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ข้อความใหม่ ค่ากล้อง
ดิจิตอล จำนวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ใช้ในราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คุณลักษณะดังนี้ 1) ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล
2) มีเลนส์กล้องภายในตัว 3) ประเภทไฟล์ภาพนิ่ง ไม่น้อยกว่า JPEG, RAW 4) ถ่ายภาพต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า 5 ภาพต่อวินาที 5) การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไม่น้อยกว่า HD 6) Wifi 7) ขาตั้งกล้อง  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด และมี
ความจำเป็นจะต้องจัดหา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อที่ประชุมจะขอมติจากที่ประชุม
เลยนะคะ เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)  กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)  
กรุณายกมือค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 

มติที่ประชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑส์ำนักงาน) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพ่ือสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง ข้อความเดิม ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์
และเก้าอ้ี จำนวน 32,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ี จำนวน 20 ชุด ๆ 
ละ 1,600 บาท สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะดังนี้ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร หรือไม่น้อยกว่าที่กำหนด  
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื้อได้ตามราคาในท้องตลาด และมี
ความจำเป็นจะต้องจัดหา เพื ่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  ข้อความใหม่ ค่าโต๊ะ
คอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน 32,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอ้ี 
จำนวน 20 ชุด ๆ ละ 1,600 บาท สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะดังนี้  
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ มีขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร หรือไม่น้อย
กว่าที ่กำหนด เป็นครุภัณฑ์ที ่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่หาซื ้อได้ตามราคา 
ในท้องตลาด และมีความจำเป็นจะต้องจัดหา เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรายละเอียด 
และงบประมาณนอกนั้นคงเดิม จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญ
ค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อที ่ประชุมจะขอมติจากที ่ประชุมเลยนะคะ 
เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัตญิัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน) กรุณายกมือค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุม 
มีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน)  

มติทีป่ระชุม อนุมัติ  34       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครุภัณฑ์สำนักงาน) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน บัดนี ้ ถึงเวลาที ่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขอแถลงให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มียอดเงินฝากธนาคาร จำนวน 
359,262,030.17 บาท เงินสะสม จำนวน 90,902,882.87 บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 
15,958,746.35 บาท และมีเงินกู้คงค้าง จำนวน 127,331,011.27 บาท แต่สถานะการคลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดก็อยู่ในสถานะที่มั่นคงพอสมควร (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 
2565) 2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ในปีงบประมาณท่ีผ่านมาแม้สภาพ
ทางเศรษฐกิจจะยังไม่ดี แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ครอบคลุมในทุกอำเภอของ
จังหวัดร้อยเอ็ด 2.1 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น 
จำนวน 633,700,000 บาท แยกเป็น ประมาณการรายรับที่เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด จำนวน 633,000,000 บาท และประมาณการรายรับงบเฉพาะการ จำนวน 700,000 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ รายได้จัดเก็บเอง งบทั่วไป จำนวน 62,835,500 บาท หมวดภาษีอากร รวม 
52,000,000 บาท 1. ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้ายาสูบ จำนวน 45,000,000 บาท 2. ภาษีบำรุง 
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อบจ.จากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ จำนวน 7,000,000 บาท หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
รวม 4,947,000 บาท 1. ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายฯ จำนวน 157,000 บาท  
2. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรม จำนวน 504,000 บาท 3. ค่าธรรมเนียมอื่นฯ 
จำนวน 120,000 บาท 4. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบัญญัติฯ จำนวน 11,000 บาท  
5. ค่าปรับผิดสัญญา จำนวน 4,155,000 บาท หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 2,855,000 บาท 
1. ดอกเบี้ย จำนวน 2,855,000 บาท หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,011,500 บาท 1. ค่าขาย
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3,000,000 บาท 2. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 
500 บาท 3. ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จำนวน 3,000 บาท 4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 8,000 
บาท หมวดรายได้จากทุน รวม 22,000 บาท 1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 22,000 บาท 
รายได้ที ่ร ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น หมวดภาษีจัดสรร รวม 
437,053,600 บาท จำแนกเป็น 1. ภาษีรถยนต์ จำนวน 247,000,000 บาท 2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม
ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ จำนวน 134,253,600 บาท 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ  
ร้อยละ 5 จำนวน 55,000,000 บาท 4. ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 800,000 บาท รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน รวม 133,110,900 บาท 1. เงินอุดหนุน 
ทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 133,110,900 บาท  
ประมาณการรายรับ งบเฉพาะการ จำนวน 700,000 บาท  สถานีขนส่งอำเภอโพนทอง  
หมวดรายได้ รวม 700,000  บาท 1. รายได้อ่ืน ๆ จำนวน 605,000 บาท 2. รายไดค้่าเช่าสถานที่
สำหรับขายสินค้าหรือบริการ  จำนวน 92,000 บาท 3. รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน 
จำนวน 3,000 บาท 2.2 ด้านรายจ่าย ได้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ซึ ่งประกอบ ด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้  หลักการ ด้านบริหารทั ่วไป จำนวน 
102,347,160 บาท แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 88,748,740 บาท แผนงานการรักษา 
ความสงบภายใน จำนวน  13,598,420 บาท ด้านบริการชุมชนและสังคม จำนวน 151,878,410 บาท 
แผนงานการศึกษา จำนวน 99,410,910 บาท แผนงานสาธารณสุข จำนวน 25,713,940 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 5,666,360 บาท แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 4,957,480 
บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2,639,000 บาท แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 13,490,720 บาท ด้านการเศรษฐกิจ จำนวน 282,706,980 
บาท แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 273,026,400 บาท แผนงานการเกษตร จำนวน 
9,680,580 บาท ด้านการดำเนินงานอื่น จำนวน 96,066,350 บาท แผนงานงบกลาง จำนวน 
96,066,350 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จำนวน 632,998,900 บาท งบรายจ่ายเฉพาะ
การ จำนวน 700,000 บาท สถานีขนส่งผู ้โดยสาร อำเภอโพนทอง จำนวน 679,000 บาท  
งบกลางเฉพาะการ จำนวน 21,000 บาท รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 633,698,900 บาท 
เหตุผล เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร และที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง 
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ในวันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาญัตติ
ร่างข้อบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระคือ วาระ
ที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ต่อไปสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด   
ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ดิฉันจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในขั้นรับหลักการ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณี  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก  
วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราได้นำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้าสู่สภา เพื่อพิจารณาในการที่จะนำไปใช้ต่อไปได้  
อย่างทันเวลา เท่าที่ดูร่างข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนะคะ ในเรื่องแผนงานสาธารณสุข หน้า 
107 เนื่องจากเราจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องงานสาธารณสุขที่ทาง รพ.สต. จะถ่ายโอน
มาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการจัด
โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานั้นได้จัดทำโครงการตามข้อ 2.1.4 หน้า 112  
ข้อ 2.1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน จำนวน 
13,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ
สถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2560 และแก้ไขเพิ่มเติม ตรงนี้ดิฉันขออนุญาตตั้งข้อสังเกตว่า ตอนนี้ รพ.สต. ที่จะย้ายหรือว่าโอน
เข้ามาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มมีจำนวนที่มากข้ึน ดิฉันอยากเรียนผ่านท่านประธาน
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารในเรื่องของการบริหารจัดการเงิน 13 ล้านนี้ ซึ่ง รพ.สต. ในการถ่ายโอนมาอยู่
กับเรานั้นเขามีความคาดหวังว่า เงินจำนวนนี้หรือว่าการที่จะมาอยู่กับผู้บริหารใหม่ มีจำนวนเงิน 
ในการดูแลพ่ีน้องประชาชนในการที่จะนำเงินจำนวนนี้ไปบริหารจัดการเพ่ือให้บริการด้านสาธารณสุข
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กับพี่น้องประชาชนนั้น เขามีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ตรงนี้เราอาจจะทำภาพกว้าง ๆ ไว้ในเรื่อง
ของข้อบัญญัติ แต่ท้ายที่สุดแล้วเงิน 13 ล้านนี้ ท่านก็จะไปแตกโครงการว่า  จะเอาไปทำอะไร 
ซึ่งมันอยู่ในแผนพัฒนาของเราอยู่แล้ว ดิฉันขออนุญาตตั้งขอสังเกตว่า ยังไงก็แล้วแต่ว่าผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกโรงพยาบาลที่เขาโอนมาอยู่กับเราเขามีความคาดหวังว่าทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะเข้าใจเขา เพราะว่าเราเองก็ดูแลพ่ีน้อง อสม. เช่นข้อที่ 2.1.2 ในเรื่อง
ของการพัฒนาศักยภาพ อสม. ที่เราตั้งงบประมาณไว้เป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท พวกเราทำงาน
เชื่อมโยงกันอยู่แล้ว การถ่ายโอนมาของ รพ.สต. นั้น เป็นสิ่งที่คิดว่าจะเป็นการเข้าถึงพ่ีน้องประชาชน 
มากขึ้นใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากขึ้น เพราะฉะนั้นดิฉันตั้งข้อสังเกตเรื่องของเงิน 13 ล้านนี้  
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานั้นต้องนำไปบริหารจัดการหรือว่าทำงาน ซึ่งอาจจะ
เป็นปีแรก ครั้งแรกของปีงบประมาณก็ว่าได้ที่เราจะทดลองงานกับ รพ.สต. ในการทำงานดิฉันคิดว่า
พวกเราเองต้องมีพ่ีเลี้ยงในเรื่องของการทำงานกับพ่ีน้องประชาชนในด้านสุขภาพนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 
นายเดชศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ นะครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดของเราได้ทำหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดของเราในเขตต่า ง ๆ 
โดยเฉพาะท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ผมดีใจที่ผ่านมาพวกเราก็ได้มีความร่วมมือร่วมใจ
กันสามัคคีกันจนนำไปซึ่งงบประมาณที่จะลงไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเพิ่มเติมขึ้นมา ในส่วนของ
งบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ผมมีข้อสังเกตน่าจะเป็นเรื่อง
เดิม ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่า อบจ.ของเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในเรื่องของการเกษตร เพราะว่า  
ทุกปีงบประมาณทางด้านการเกษตรก็จะตั้งงบประมาณไว้ประมาณนี้ 4 -5 ล้านบาท หักค่าใช้
ประจำออกไปแล้วก็จะเหลืออยู่ล้านกว่าบาทสองล้านบาท ซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริงที่ประชาชนคนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราในส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  
ผมก็พูดประเด็นนี้ไปเกือบทุกปีในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะ  
ในภาวะปัจจุบันที่เศรษฐกิจมันมีปัญหาและภาวะโรคระบาดอะไรต่าง ๆ ก็ทำให้พี่น้องประชาชน  
ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ เพราะฉะนั้นผมก็แค่นำเสนอว่า ในโอกาสต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้
ความสำคัญทางด้านการเกษตรบ้าง เพราะว่าชีวิตพี่น้องประชาชนถ้าพออยู่พอกินก็จะมีความสุข 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากจะนำเสนออีกประเด็นหนึ่งก็คือคงไม่พูดถึงในส่วนของรายละเอียด  
ต่าง ๆ เพราะว่างบประมาณมันน้อยนิดจนไม่อยากจะไปพูดถึง ผมว่ามันน้อยเกินไป ในส่วนอีก
ประเด็นหนึ่งก็คงจะต่อเนื่องจากคุณดาราณี ศรีดารา ในเรื่องของแผนงานสาธารณสุข เพราะว่า  
แต่ก่อนเรามีการถ่ายโอนมาบางส่วน แต่ล่าสุดน่าจะมาทั้งหมดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นการถ่ายโอน
มาทั้งหมด ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่มากและสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาในเรื่องของการให้บริการพี่น้อง
ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องที่สำคัญและผมไม่เห็นด้วยในการที่จะไป
พัฒนาเป็นบางจุด เพราะว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งมีความสำคัญทั ้งนั้น 
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เพราะฉะนั้นผมอยากจะนำเสนอว่า หากจะมีการจัดสรรงบประมาณหรือแบ่งปันงบประมาณหรือ
การจัดทำโครงการอะไรต่าง ๆ ลงไป อยากจะให้กระจายให้ทั ่วไปและเท่าเทียมเพียงพอ 
เพราะฉะนั้นจะนำมาซึ่งงบประมาณที่ต้องรองรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งจังหวัด 
เพราะฉะนั้นในการทำโครงการหรือการลงไป ที่ผ่านมาเราทำเป็นจุด เป็นอำเภอละจุด เขตละจุด
บ้าง ซึ่งแนวทางในการพัฒนามันควรจะให้บริการที่เท่าเทียมและแบ่งสรรจัดสรรงบประมาณลงไป
ให้เท่าเทียม เพราะว่าพ่ีน้องประชาชนก็มีความลำบากหรือมีความจำเป็นที่ต้องรับการรักษาพยาบาล
เท่า ๆ กัน นี่คือมองในเรื่องการเท่าเทียมไม่ให้มีช่องว่างหรือความแตกต่างในตรงนั้น และที่สำคัญ
เราต้องวางแผนรองรับด้านงานสาธารณสุข ผมว่าน่าจะหนักและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ อสม.คือ หัวใจ
สำคัญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ ในเรื่อง
ของการศึกษาดูงานหรืออะไรต่าง ๆ ผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ อสม.จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำงาน
ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในแต่ละแห่ง เพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะจัดสรรงบประมาณ
ลงไปส่งเสริมลงไปสนับสนุนหรืออะไรต่าง ๆ  ผมว่าตัวนี้เป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญ
และผลักดันงบประมาณหรือให้การสนับสนุนลงไปมันจะเป็นผลสัมฤทธิ์หรือประสิทธิภาพ ในการที่
เราเอาโครงการหรือประโยชน์หรือการพัฒนาการแก้ไขปัญหานี้ลงไปสู่พี ่น้องประชาชนได้ถึงที่  
แต่ว่าถ้าเราไปผ่านอุดหนุนโรงพยาบาลอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด ผมว่าไม่ถึง แต่ในส่วนของเรา  
ถ้าเรามุ่งตรงไปที่ อสม. มุ่งไปที่ รพ.สต.เลย ตรงนี้จะทำให้พ่ีน้องประชาชนได้รับการบริการที่เท่าเทียม 
และในด้านของสังคมสงเคราะห์เรื ่องนี้ก็เป็นเรื ่องสำคัญ ผมว่างบประมาณมันน้อยนิดเกินไป  
ทั้งจังหวัดงบประมาณ 5 ล้าน 6 แสนกว่าบาท ในขณะที่ผู ้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน คนยากจน 
หลายหน่วยงานของจังหวัดร้อยเอ็ด พรรคพวกรุ่นน้องที่เป็น ผอ. ที่เป็นอะไร ก็พยายามที่จะ
ประสานผมมาว่า มีงบ อบจ. พอที่จะมาช่วยเหลือเด็กยากเด็กจนไร้ที่พึ่งหรือคนด้อยโอกาสไหม  
ผมก็พยายามที่จะประสานตรงนี้ให้ แต่จริง ๆ แล้วเขาก็มีหน่วยงานสำคัญของเขา  แต่ว่าสิ่งหนึ่ง 
ที่สำคัญก็คือ มันเป็นอีกด้านหนึ่งที่พวกเราจะสามารถส่งเสริมสนับสนุนได้ โดยเฉพาะในภาวะ
ปัจจุบันที่สังคมมันเป็นอย่างนี้ เศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้ โรคระบาดมันเป็นอย่างนี้ ตอนนี้ในสภาพ
สังคมท่ีแท้จริงทั่วไปคือ มีปัญหามากมาย คนไมมี่จะกินก็เยอะ คนด้อยโอกาสก็เยอะ เด็กที่มีปัญหา
ก็เยอะ ตรงนี้เป็นเรื ่องสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญ ด้านสังคมสงเคราะห์ผมอยากจะให้แตก
รายละเอียดในเรื่องของโครงการการสนับสนุน ที่ผ่านมาเราเพียงไปทำบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสเป็น
อำเภอละหลังบ้างเป็นแนวทางที่เราทำมา แต่ผมว่ามันยังมีโอกาสที่จะสามารถทำโครงการที่มัน
ช่วยเหลือได้มากขึ้น โดยเฉพาะให้พี่น้อง สจ. ทุกท่าน ในแต่ละเขตเข้าไปมีส่วนร่วมในการชี้เป้าให้ 
ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุข เรื่องการเกษตร เรื่องสังคมสงเคราะห์ สิ่งเหล่านี้จะทำให้การ
ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ หรืองบประมาณลงไปพัฒนาแก้ไขปัญหาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
ส่วนในโครงการทางด้านเคหะชุมชนหรือแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการก่อสร้างหรือการแก้ไขปัญหา
ที่จำเป็นก็ถือว่า ปีนี้แต่ละเขตก็มีโครงการลงไปในส่วนนี้อย่างเป็นรูปธรรมพอสมควรก็คงไม่มีปัญหา
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ในส่วนนั้น ผมก็อยากสนับสนุนไปในส่วนของการเกษตร สังคมสงเคราะห์และด้านสาธารณสุข  
ต้องวางแผนให้ดีครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านเดชศักดิ์ค่ะ ที่ตั้งข้อสังเกตในการจัดสรรงบประมาณในหลาย ๆ ด้านนะคะ มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านวรการค่ะ 

นายวรการ   กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมนายวรการ กมลเลิศ สมาชิกจากอำเภอ
หนองฮี ผมดีใจครับนาน ๆ ได้เข้ามาประชุมและได้มาพบปะกับเพ่ือนสมาชิก ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างอำเภอ 
อยู่ถิ่นไกล ก็ยังได้มีโอกาสได้มาพบปะกันครับ เข้าเรื่องเลยนะครับ ผมขอตั้งข้อสังเกตในร่างข้อบัญญัติ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2566 ในฐานะที่เป็นครูมาก่อนนะครับ ก็เลยสนใจ
เกี่ยวกับแผนงานการศึกษา จริง ๆ แล้ว ก็สงสัยเฉยๆ หรอกครับ แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่า ใน หน้า 98 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โครงการที่ 1.1.5 ตั้ งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการมอบทุนการศึกษา  
ปีที่แล้วก็มอบทุนผมได้มีโอกาสไปร่วม แต่ก็ไม่ได้ตั้งไว้ จริง ๆ ไม่เยอะหรอกครับ แค่ 70,000 บาท 
แต่ผมว่าปีที่แล้วไม่ตั ้งก็มอบได้ ปีนี ้ทำไมต้องตั้งหรือว่า มันเป็นปัญหาหรือตั้งแล้วมันจะเป็น
ประโยชน์กับการศึกษามากน้อยเพียงใด แต่ผมสงสัยที ่ตั ้งก็คือในปีที ่แล้วมันมีโครงการหนึ่ง 
โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ แต่เราไม่ได้ตั้งเลย ก็แสดงว่าโครงการนี้ตอนประเมิน
โครงการเป็นโครงการที่ดีแล้วประสบผลสำเร็จแล้วไม่จำเป็น เพราะว่าเด็กพูดภาษาต่างประเทศ  
ดีแล้ว ถ้ามันดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตั้งหรือจะมีปัญหาว่า ที่ตั ้งไว้แล้วมันมีปัญหา มันไม่สามารถ
ดำเนินโครงการได้ อันนี้ผมเห็นว่า มันสำคัญกับเด็ก เราก็รู้ว่าโรงเรียนในสังกัด อบจ. สิ่งหนึ่งที่เรา
เลือกไม่ได้ก็คือ เลือกนักเรียนคือ วัตถุดบิที่เข้ามา ทุกสถานที่ทุกหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาเขาจะ
ยอมรับในด้านงบประมาณของ อบจ. แต่ในฐานะที่เคยสัมผัสกับการศึกษาของ อบจ.เรา เราเลือก
เด็กไม่ได้ แต่ว่าสิ่งที่จะส่งเสริมในด้านการศึกษา ผมคิดว่าทุกคนเห็นความสำคัญล้านกว่าบาท  
ไม่เยอะหรอกครับ ผมเป็นผู้บริหารมาก่อน ผมว่ามอบทุนให้เด็กก็ต้องตั้งเหรอ 4 โรงเรียนเรา ก็ไม่กี่
ตังค์หรอกครับ แค่หมื่นเจ็ด แต่ว่าที่จะตกแก่ตัวเด็ก เรายอมว่า ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็น 
เป็นสิ่งสำคัญที่เกิดกับเด็ก แต่เราก็ไม่ตั้ง ผมก็ไม่ทราบสาเหตุนะครับ ต่อไปในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา ที่สะดุดก็คือ หน้า 140 ค่ารถขุดเจาะบ่อบาดาลที่ซื้อ เราอนุมัติผ่านไปแล้ว 2 ครั้ง 
ท่านได้ประเมินไหมว่า ในการซื้อ 15 ล้านบาท ขุดได้กี่บ่อ ขุดได้กีแ่ห่ง ในเงิน 15 ล้านบาท คุ้มทุนไหม 
ผมไม่รู้ว่ากี่เขต เงิน 15 ล้านบาท ผมก็ทำนาด้วยนะครับ ผมจ้างเอกชนมาขุดบ่อละสองหมื่นห้า 
ผมว่าไม่แพ้ของ อบจ.หรอกครับคุณภาพงาน แต่รถอาจจะแพ้ แต่ผมก็ถามเขาก็ประมาณไม่เกิน 5 
ล้านบาท เขาขุดสองหมื่นห้า ถ้าเราสองหมื่นห้า เงิน 15 ล้านบาท จะได้ 600 บ่อ ถ้าจ้างเอกชน 
600 บ่อ 36 เขต ก็ได้ตกประมาณเขตละประมาณ 17-18 บ่อ หรืออาจจะได้มากว่านั้นก็ได้ แต่อันนี้
ผมไม่ทราบว่าถึง 100 บ่อไหม เพราะรถขุดเจาะที่ผ่านมาไม่เกินวันละ 1 แห่ง จะขุดได้ 20 เมตร 
เจอน้ำสามารถใช้ได้แล้ว ก็ทำแค่นั้นไม่เหมือนเอกชนเขาวันนั้นที่ไปขุดบ่อผมขุด 3 บ่อเลย เขาก็ทำ
เงินเจ็ดหมื่นห้า ผมว่าถ้าเงิน 15 ล้าน เราใช้ประโยชน์ที่เกิดกับพี่กับน้องเหมือนเดิมนี่ล่ะมันจะ ได้
เยอะไม่เกิน 2 เดือนจะได้ครบเลย เราคิดง่าย ๆ ว่า 600 บ่อ แต่ตรงนี้ถามแล้วถามอีกก็ไม่ได้สักที
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แต่เวลานำเสนอสมาชิกก็บอกว่าประโยชน์กับพี่กับน้องอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถามว่า  จริง ๆ สมาชิก
ทั้ง 36 ท่าน ได้คนละก่ีบ่อ แล้วแก้ปัญหาตรงนั้นได้ไหม แล้วยังมาตั้งอีกปีที่ 3 ถามว่ามันคุ้มทุนไหม 
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบุคลากรที่เกี่ยวกับน้ำบาดาลมีพอไหม ในการประชุมคราวที่แล้วมีสมาชิก  
ขอโทษนะครับ เขตอำเภอเมืองควรจะมีเครื่องมือสำรวจว่าไปเจาะตรงไหนมีน้ำ ตรงไหนไม่มีน้ำ  
ไม่ต้องเสียเวลาเปล่า ราคาเครื่องประมาณ 5 ล้าน เราไม่ได้ตอบสนองในสิ่งนั้นเลยก็ยังซื้อ ผมก็ยัง
ว่ามันเกิดประโยชน์จริงไหม เรารู้ว่าน้ำมีความจำเป็นกับพี่น้องเกษตรกร แต่เราตั้งมาคือพูดแล้ว  
ไม่ตรงเป้าพ่ีน้องไม่ได้รับประโยชน์เลย อนุมัติปีนี้ก็คือ 45 ล้าน แล้วที่แน่ ๆ ผมก็ไม่รู้ว่า เครื่องปีที่แล้ว 
15 ล้าน ซื้อหรือยัง หรือตั้งงบประมาณปีนี้เพื่อไปซื้อปีหน้า ผมไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหน แล้วที่ซื้อมา
มันเคยได้ซ่อมแซมไหม มันคุ้มทุนไหม ถ้าไปจ้างเอกชนไม่ต้องไปเสียบุคลากร เพราะเงิน 15 ล้าน
บ่อบาดาลก็ตกกับพี่น้องประชาชน ท่านทราบไหมครับว่า พอมีรถขุดเจาะบ่อบาดาล บ้าน สจ. 
โทรศัพท์ สจ. “ให้นำแน่เด้อ ให้นำแน่เด้อ จักบ่อแน่เด้อ” พี ่น้องท่านนายกท่านอะไรมาขอ  
ท่าน สจ.ขอก็ไม่เห็นได้ ถ้าสมมุติว่า 600 บ่อ ในปีเดียวจะประโยชน์กับพี่น้องมากน้อยแค่ไหนครับ 
ขอบคุณมาครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านวรการค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมขอเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้  

ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ ที่พวกเราได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งปีนี้พวกเราก็พิจารณากัน  
อยู่ที ่ 6 ร้อยกว่าล้านบาท สำหรับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดิฉันก็ขอชื่นชมว่า ปีนี้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นการกระจายงบประมาณท่ีเข้าถึงทุกพ้ืนที่ได้มากขึ้น ซึ่งก็คง
จะสามารถแก้ไขปัญหาพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ตรงตามจุด แต่ว่าก็มีข้อสงสัย  
ในส่วนของแผนงานสาธารณสุขและแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ในหน้า 113 
ซึ่งเป็นแผนงานของสาธารณสุข ข้อ 3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2,000,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อบจ. เช่น ยาและ
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ หน้ากากอนามัยและอ่ืน ๆ ได้ตั้งไว้ 2,000,000 บาท และดูในส่วน
ของแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ หน้า 130 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ก็ตั้ง
ไว้เช่นกัน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อบจ. เช่น ยาและเวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ 
หน้ากาก จำนวน 80,000 บาท ดิฉันจึงตั้งขอสังเกตไว้ว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ 
ถ้าไม่ซ้ำซ้อนกันในส่วนของแผนงานสาธารณสุขและแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์
ในการตั้งอย่างไร และกลุ่มเป้าหมายที่เราจะใช้ระหว่าง 2 ล้านบาท กับ 8 หมื่นบาท คือใคร อันนี้ก็
ฝากไปยังฝ่ายบริหารด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านสุนทรค่ะ 
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นายสุนทร ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกที่ผู้ทรงเกียรติ ผมสุนทร วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตร-
พิมาน ในฐานตัวแทนพี่น้องประชาชนคนจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เป็นวาระสำคัญที่สภาแห่งนี้ได้ทำ
หน้าที่แทนพี่น้องคนจังหวัดร้อยเอ็ดในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
ซึ่งในเนื้อหาสาระทั้งหมดนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องทั้ง 20 อำเภอ แต่มีหลายเรื่องที่เป็น
ประเด็นที่ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานว่า ในแผนงานทั้ง 11 แผนงานที่เสนอในข้อบัญญัติ 
ในวันนี้ก็ถือว่าครอบคลุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าถามว่าปัญหาของพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดนั้น มีหลาย
เรื่องท่ีไม่ได้อยู่ในแผนงานก็เยอะ ผมจึงอยากจะเรียนกับท่านประธานว่า ในปี 2565 นั้น สภาแห่งนี้
ได้พิจารณางบประมาณที่ตั้งไว้ 650 ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ 2566 นั้น ลดลงเป็น 630 ล้านบาท 
จะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่ แต่ในความนึกคิดของผมนั้น มันกลับสวนทางว่าในรอบ
ปีงบประมาณ 2565 นั ้น ร ัฐบาลได้แถลงว่าได ้จ ัดเก็บงบประมาณทะลุเป้า 9 เดือนแรก  
ในปีงบประมาณ 2565 นั้น สามารถเก็บงบประมาณได้ 1.8 ล้านล้านบาท เพ่ิมข้ึน 7% แต่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเรากลับตั้งงบประมาณรับ ปี 2566 แค่ 630 ล้านบาท ท่านประธาน  
ที่เคารพครับ ในปี 2565 นั้น ในส่วนของอำเภอจตุรพักตรพิมานที่เป็นปัญหาที่สมาชิกได้เสนอต่อ
สภาบรรจุในข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว แต่ผมเรียนกับท่านประธานนะครับว่า จนจะสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 อยู่แล้วนะครับ โครงการทั้ง 3 โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างแม้แต่โครงการเดียว 
นี่เป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนคนในพื้นที่เดือดร้อน ทำหนังสือร้องเรียนมาทางอำเภอหลายเรื่อง 
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็อยากจะฝากว่าท่านรักษาการนายก ซึ่งผมได้ประสานท่านแล้ว 
ท่านก็รับปากว่าจะรีบดำเนินการให้ ขณะนี้ร้องเรียนทั้งอำเภอ ในประเด็นทั้ง 11 หมวด  ที่ผมได้ 
มีเวลานั่งอ่านประมาณ 10 นาที ก็อยากจะเสนอปัญหาของพี่น้องคนจังหวัดร้อยเอ็ดว่า  ขณะนี้ 
มีพี่น้องหลายอำเภอได้เป็นเสียงสะท้อนว่า การเดินทางโดยรถโดยสารขณะนี้ลำบากสาหัสมาก 
โดยเฉพาะเส้นทางหลักอำเภอสุวรรณภูมิ -เกษตรวิสัย-จตุรพักตรพิมาน มาจังหวัดร้อยเอ็ด  
ซึ่งสมัยก่อนนั้นมีรถโดยสารวิ่งจากจังหวัดสุรินทร์ แต่ปัจจุบันนี้ทราบว่า  เขาให้เอกชนดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราส่วนหนึ่งที่ได้ภาษีในการที่จะพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดจากภาษี
รถยนต์ ภาษีล้อเลื่อน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ แต่ขณะนี้ต้องเข้าใจนะครับว่า ประชาชนคนส่วนหนึ่งเป็น 
ผู้ยากจนไม่มีรถเป็นของตนเอง เวลาที่จะมาติดต่องานราชการหรือแม้แต่มาติดต่องานอำเภอ  
มาหาหมอจะไปนั่งรอรถโดยสายทั้งวันก็ไม่ได้ไป 3 ชั่วโมงยังไม่มีคันหนึ่ง เป็นปัญหาเดือดร้อนอย่าง
หนักของเส้นทางสุวรรณภูมิ-เกษตรวิสัย-จตุรพักตรพิมาน-ร้อยเอ็ด แม้แต่ลูกหลานของเราถ้าจะมา
โรงเรียนถ้าไม่ทันรถ 3 ชั่วโมงก็ไม่มีรถวิ่ง นี่คือปัญหาที่ผมอยากเรียนกับท่านประธาน ส่วนประเด็น
ที่เพื่อนสมาชิกหลายคนได้อภิปรายในเรื่องความคุ้มค่าของการซื้อรถเจาะน้ำบาดาล ถามว่า  คุ้มค่า
ขนาดไหนนั้น ผมไม่ทราบ แต่คนจตุรพักตรพิมานที่ผมเองได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป
ทำการแก้ไขในการเจาะน้ำเพ่ือผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า สิ่งต่าง 
ๆ เหล่านี้สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ หลายเรื่องหลายราวนะครับที่เป็น
เรื่องท่ีสภาแห่งนี้ซึ่งถือว่า เป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชนจะใช้ดุลพินิจว่าสิ่งที่เราจะอนุมัติในวันนี้
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จะเกิดความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนขนาดไหน ผมคิดว่าหลายท่านคงจะพอ
นึกได้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดของพวกเรายังมีหลายเรื่องที ่จะแก้ไข ผมคิดว่าเนื ้อหาของข้อบัญญัติ
ปีงบประมาณ 2566 ที่ฝ่ายบริหารเสนอต่อสภาในวันนี้เป็นเรื่องที่จะสามารถตอบโจทย์ให้พี่น้อง
ประชาชนคนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายค่ะ เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงข้อสังเกตและคำถามที่สมาชิกได้เรียน
ถาม เรียนเชิญค่ะ  

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอตอบเป็น
ประเด็นไปนะครับ อาจจะเป็นประเด็นภาพรวมบ้างนะครับ ในส่วนแรกก็คือในแผนสาธารณสุข  
ตัว 13 ล้านนี่ คืออะไร 13 นี่ก็คือเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจัดสรรมาจากยอดที่เรารับถ่ายโอนมา  
ครั้งแรก คือ 25 แห่ง คือ รพ.สต. เขาจะมีอยู่ 3 ขนาด คือ S,M, L โดยหลักการที่เราเคยตกลงกัน
ในเรื่องการถ่ายโอนเบื้องต้นบอกว่า 1 ล้าน, ล้านห้า, 2 ล้าน คือเงินอุดหนุน ปรากฏว่า เมื่อการขอ
งบตรงและได้รับงบมาปีที่จะถึงนี้ก็คือปี 66 ปรากฏว่า เราเหลืออยู่แค่ 4 แสน, 6 แสนห้า, 1 ล้าน 
ซึ่งเงิน 13 ล้านก็เกิดจาก ตัว S ของเรา ตัวขนาดเล็กของเรามีอยู่ที่ 12 แห่ง ผมอาจจะคุยตัวเลข 
ไม่ถูกก็ได้นะครับ ตัว S มี 13 แห่ง M มีอยู่ 13 แห่ง ก็เลยออกมาเป็นยอดตัวนี้คือ 13 ล้าน ซึ่งจะ
โดนแบ่งไปในการบริหารการจัดการของ รพ.สต. อยู่แล้ว ตอนนี้เราจะมีต้นทุนเราจะมีเงินในการ
บริหาร รพ.สต. ถ้าเป็น S ก็คือ 4 แสน ถ้าเป็น M ก็คือ 6 แสนห้า ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้
เราแปรญัตติเพ่ิมเติม ซึ่งทุกท่านก็คงทราบว่า ขณะนี้ รพ.สต. เฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดมาหมดและมา
เพิ่มอีก 204 แห่ง ส่วน รพ.สต. มาในปัจจุบันนี้ สิ่งที่จะมาด้วยก็คือเงินบุคลากร ซึ่งเราไม่ต้องจ่าย
เป็นเงินที่ติดตามตัวมา แต่ส่วนหนึ่งก็คือเงินบริหาร รพ.สต. ก็จะอยู่ในไซส์นี้ ไซส์เล็กก็คือ 4 แสน, 
6 แสนห้า, 1 ล้าน ตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่า ผมยังไม่เอามาตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพราะว่า
งบที่ผ่านวาระที่ 2 แล้ว แต่ความชัดเจนก็ยังไม่มีว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่และบุคลากรจะมามากน้อย
ขนาดไหน ซึ่งเราก็ยังไม่กล้าที่จะตั้ง คงเป็นเรื่องที่จะอยู่ในอนาคตที่จะนำเรียนท่านสมาชิกอีกครั้ง
หนึ ่งว ่า ถ้าเกิดความชัดเจนแล้วงบประมาณรายจ่ายที ่เป็นเล่ม  อาจจะต้องมีการปรับปรุง 
ในปีงบประมาณ 2566 นี่คือในส่วนของแผนสาธารณสุขแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ ถามว่า เมื่อ รพ.สต. 
มาที่เราแล้ว เรามีกระบวนการดำเนินการอย่างไร ขณะนี้กองสาธารณสุขเรามีทีมงาน เรามีคน  
ในพื้นที่และมีทีมงานในการบริหารงานตรงนี้อยู่ เร็ว ๆ นี้ เราก็ทำเรื ่องแผนสาธารณสุขพื ้นที่  
ผมอาจจะเรียกไม่เต็มนะครับ ซึ่งเป็นการวางแผนว่า สิ่งที่เราจะทำให้จังหวัดร้อยเอ็ด โดยดำเนินการ
ผ่าน รพ.สต. ที่จะมาอยู่กับเรา เราจะทำอะไรบ้าง ซึ่งมีโครงการอยู่ในแผนชัดเจนและมีการเพ่ิมเติม
โครงการเข้าไปในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ปรากฏที่ท่านเห็น 20 กว่าล้าน โดยเฉลี่ยเราก็
เฉลี่ยทั่ว ๆ ไป ที่เราทำอยู่ขณะนี้เป็นไซส์ 25 แห่ง เงินอาจจะน้อยไปบ้างตามที่เห็น แต่เป็นไซส์แค่ 
25 แห่ง ไม่ใช่ 229 นะครับ ส่วน 229 เราจะว่ากันอีกรอบหนึ่ง ซึ่งก็มีการดำเนินการตามโครงการที่
เรากำหนดแผนไว้ ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งจังหวัดไม่มีการมุ่งไปที่ รพ.สต.ใด รพ.สต.หนึ่ง ทุกอย่าง  
มีความเท่าเทียมกันทุกที่ครับ นำเรียนในเบื้องต้นในเรื่องแผนสาธารณสุขครับ ต่อไปในเรื่องของ
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การเกษตร จริง ๆ ดูอาจจะน้อย แต่ส่วนหนึ่งที่มันไม่ปรากฏในข้อบัญญัติส่วนหนึ่งที่เราได้เงินมา
พอสมควรคือเรื ่องพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์เราได้มาเยอะงบประมาณที่ได้มา
ประมาณ 160 กว่าตัว 160 กว่าที่นะครับ ซึ่งเป็นถังคอนกรีตและมีโครงการละประมาณ 4 แสน 2 
ในการที่จะปล่อยน้ำและเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนประมาณ 162 ที่ ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏในข้อบัญญัติ
ท่านอาจจะมองว่า แผนงานการเกษตรเราอาจจะน้อยแต่เงินตัวนี้เป็นเงินกองทุนพลังงานที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มาในการที่นำมาบริหารจัดการเรื่องน้ำเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร ซึ่งได้
เงินมาอยู่ที่ประมาณ 74 ล้าน ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัตินำเรียนเบื้องต้นนะครับ ในเรื่อง
ของการเกษตร ในส่วนของการส่งเสริมอาชีพอาจจะดูว่าเงินน้อย แต่เราค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่อง
ของคุณภาพในการอบรมสร้างอาชีพจริง ๆ เราใช้เงินน้อยมากแต่เราหวังผลในเรื่องผลสัมฤทธิ์เป็น
จุดประสงค์หลัก วัตถุประสงค์ที่เราจะต้องไปซื้อของซื้ออะไรที่มันเกิดเป็นโครงการละ 5  - 6 แสน  
เราไม่ทำ โครงการของเราค่อนข้างเป็นโครงการเล็กแต่เรามุ่งที่การอบรม มุ่งที่ การสร้างอาชีพ  
สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพจริง ๆ ซึ่งค่อนข้างที่จะใช้เงินน้อยแต่โครงการเยอะ กองสวัสดิการ
เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้เราขยับลงไปยังโรงเรียนในสังกัดเราด้วย เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ลูก ๆ ของ
เรามีโอกาสที่จะจบการศึกษาและมีแนวคิดในเรื่องอาชีพติดตัวไปด้วย นี่คือในเรื่องของการส่งเสริม
อาชีพ ในเรื่องของการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์มันจะมีเงินคล้าย ๆ กับเรื่องแผนงานการเกษตร
เหมือนกันของเราจะมีกองทุนที่สนับสนุนที่เราร่วมมือกับ สปสช. ในส่วนของกองทุนสมรรถภาพ
ร้อยเอ็ด ซึ่งค่อนข้างจะได้ผลมากพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยผู้ด้อยโอกาส เรื่องผู้พิการ 
ในเรื่องของผู้มีรายได้น้อย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกายอุปกรณ์ ซึ่งล่าสุดเราก็ไปมอบให้
โรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นผู้ดูแลให้เราในการกระจายกายอุปกรณ์เป็นการคล้าย ๆ การยืมใช้ ซึ่งเรา
ใช้เงินตรงนี ้ไปประมาณ 9 แสนกว่าบาท เป็นเงินรายได้ของเราครึ ่งหนึ่งเป็นเงินของ สปสช. 
ครึ ่งหนึ ่งเป็นการร่วมกัน ก็ดำเนินการอยู ่ครับในเรื ่องนี้ พูดถึงทุนการศึกษานโยบายของการ
ดำเนินการทุนการศึกษาเมื่อสองวันที่ผ่านมา ผมก็ไปดำเนินการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนในการอนุมัติโครงการทุนการศึกษา ซึ่งเราแบ่งเป็น 2 อย่าง 1.คือกลุ่มนักเรียนปริญญาตรี 
ซึ่งเป็นลูกศิษย์เดิมของเราจาก 4 โรงเรียน และขณะนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเรา
ให้ทุนการศึกษาไปในปี 2565 จำนวน 29 ทุนคือ 29 คน โดยมีลิมิตเพดานคือ 33,000 แต่ค่าใช้จ่าย
ที่เขาจะใช้ก็คงเป็นค่าใช้จ่ายตามจริงที่เขาจะใช้ในแต่ละรายวิชาที่เขาจะเรียน ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจ
คือโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในระดับ ม.ต้น เรามีนโยบายให้ทุนการศึกษาเด็ก
นักเรียน คนละ 1,000 บาท ระดับมัธยมปลาย คนละ 2,000 บาท ซึ่งค่อนข้างจะช่วยแบ่งเบาภาระ
ให้นักเรียนได้บ้างพอสมควร เพราะว่าขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องแต่งกาย ชุดลูกเสืออาจจะแพง
ไปบ้าง ก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ไปในส่วนหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาใช้เงินไปประมาณสองล้านกว่าบาท   
ก็เป็นโครงการที่ดีมากก็เพ่ิงได้ดำเนินการไปในส่วนของทุนการศึกษา เรื่องรถเจาะบ่อบาดาล ตามที่
ผมอยู่ที่นี่ใช้เวลาประมาณ 5 - 6 เดือน ตามที่เขารายงานผมในเรื่องขอบ่อบาดาลที่ใช้รถใหญ่เจาะ 
ขณะนี้น่าจะประมาณ 60 บ่อ ที่ดำเนินการไป โดยศักยภาพของรถใหญ่ที่ใช้เจาะบ่อบาดาลอย่าง
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เร็วสุด ถ้าความลึกที่ 200 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 วันครึ่ง ซึ่งบ่อที่เราเจาะได้ประมาณ 60 บ่อ 
ส่วนมากก็ไซส์ 100-200 เมตร ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ถามว่าการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไปเคลื่อน
มายังไงแบบไหนนั้นก็คงเป็นเรื่องที่กองช่างเขาเป็นคนวางแผนในเรื่องของการดำเนินการว่าจะต้อง
ไปในพื้นที่อะไรยังไงแบบไหน ซึ่งก็เคลื่อนไปเรื่อยก็มีบางเวลาบ้างที่หยุดซ่อมอาจจะมีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เครื่องจักรเรื่องหัวเจาะบ้าง ถามว่าเงินรถเจาะบาดาลปีนี้ซื้อหรือยัง ผม
คาดการณ์ไว้ว่าน่าจะไม่ได้ซื ้อ แต่ถามว่า TOR เขาทำเสร็จหรือยังในเรื ่องข้อตกลงที่จะเข้าสู่
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เขาทำเสร็จแล้วแต่ก็คงเป็นเรื่องท่านก็คงพอรู้ว่า ปัจจัยปัจจุบันนี้มันมี
ปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้เงินก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ซื้อ ก็จะเอาตัวเลขตัวนั้นเข้า
มาสู่กระบวนการเลือกตั้งเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่ก็คงต้องนำเรียนท่านสมาชิกอีกรอบว่า
ถ้าผมตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการในเรื่องรถเจาะบ่อบาดาล ก็ต้องนำเข้าสู่สภามันเป็นครุภัณฑ์ต้อง
ขอมติที่ประชุมอยู่แล้ว ท่านคงทราบอยู่แล้ว ในเรื่องรถเจาะบ่อบาดาลก็นำเรียนท่านในเบื้องต้นครับ 
ในเรื่องของวัสดุเวชภัณฑ์ของสาธารณสุขกับของกองการศึกษา เงิน 2 ล้านของสาธารณสุข ขณะนี้
เราคงไว้ใจไม่ได้ว่าโควิดมันจะอยู่ในสภาพไหน แต่ถามว่าโอเคมันระบาดน้อยลงแน่นอน แต่เราคง
ต้องระวังป้องกัน ซึ่งเงินตัวนี้เราก็คงเตรียมไว้สำหรับในกระบวนการที่จะใช้ป้องกันเรื่องโรคระบาด
ไม่ว่าเฉพาะโควิดเป็นเรื่องอ่ืนด้วย แต่หลัก ๆ ที่เราเข้าใจกันง่าย ๆ นั้นก็คือน่าจะเป็นโควิดเราคงจะ
หยุดที่จะป้องโรคไม่ได้ ส่วนเงินตัว 8 หมื่น ก็คือเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในสระว่ายน้ำที่สนามกีฬาเป็น 
คนละส่วนกัน ตัว 8 หมื่นเป็นเรื ่องคลอรีนที่ใช้ในสระว่ายน้ำของสนามกีฬากลาง ในเรื่องของ
งบประมาณในปีนี้ทำไมลดลง อยากจะนำเรียนสถานะทางการคลังให้ทราบนะครับ เมื่อเช้านี้  ผอ.
กองคลังรายงานให้ผมทราบว่า ขณะนี้เงินเข้ามาของปี 2565 เข้ามาอยู่ที่ประมาณ 598 ล้าน ซึ่งเรา
ตั้งไว้ทั้งหมด 650 ล้าน ตอนนี้ยังขาดอยู่ 52 ล้าน แต่ก็คาดการณ์ว่าในโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้อง
ซื้อจ้างในปี 2565 ก็เหลือเวลาอยู่เดือนกว่า ผมคิดว่าไม่มีปัญหา โครงสร้างพื้นฐานที่ปรากฏอยู่ใน
ข้อบัญญัติ ปี 2565 ก็คงดำเนินการในส่วนที่เป็นเงินเหลือก็จะนำเงินเหลือนำมาทำเป็นโครงการต่อ
คงไม่เอามาทำเป็นเลือกตั้ง เพราะว่าดูแล้วพอจะไปไหวก็ขอร้องในส่วนของข้าราชการอยู่ว่า อะไรที่
เราพอที่จะระงับหยุดหรือว่าไม่มีความจำเป็นก็ขอมาก่อนทางข้าราชการเราการบริหารงานระดับ
องค์กรก็ดีครับ ก็พยายามส่งข้อมูลให้ทราบว่า สิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนไม่จำเป็นเราก็ค่อย ๆ รวบรวม 
ค่อย ๆ ขยับ ๆ ไป เพื ่อให้การเลือกตั ้งมันเกิดความสมบูรณ์ก็คงดำเนินการไปตามนั้น ทำไม
งบประมาณน้อยลง นี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ในการประมาณการงบประมาณมันจะต้องใช้ตัวเลขที่ใกล้
วันเวลาที่เราจะใช้งบในการตั้งข้อบัญญัติที ่สุด ซึ่งมันก็คงต้องถอยหลังไปอีก 2 เดือนที่ผ่านมา 
มันก็เลยเป็นเหตุให้ที่ทำไมมันเหลือ แค่ 630 ล้าน เพราะถ้าเผื่อท่านเอาวันนี้มาตั้งมันก็ขยับไปเรื่อย ๆ 
ประมาณการของท่านก็จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่เราคงใช้เวลานี้ไม่ได้ เพราะว่าการทำข้อบัญญัติมันคง
ต้องทำก่อนล่วงหน้ามันก็เลยเหลืออยู่ที่ประมาณ 633 ล้าน แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ถ้ามันมาเยอะกว่านี้ 
เราก็ทำเพิ่มเติมได้ ในเรื่องของรถโดยสารก็คงต้องขอศึกษาดูก่อนนะครับ เพราะว่าอำนาจหน้าที่
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ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมันจะทำได้หรือไม่ ในเรื่องของการบริการด้านการขนส่ง ถ้าเผื่อผล
เป็นอย่างไรจะนำเรียนท่านอีกรอบหนึ่งครับ นำเรียนท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกนะคะ ที่ได้ชี้แจงและตอบคำถามท่านสมาชิกสภาได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถาม  
ในประเด็นหลายประเด็นนะคะ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายขอเชิญค่ะ เชิญท่านสุนทรค่ะ 

นายสุนทร   ขออนุญาตท่านประธานนะครับ ผมสุนทร วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขออนุญาต
ท่านปลัดนะครับ ผมมีข้อสงสัยประเด็นเรื ่องการถ่ายโอนโรงพยาบาล รพ.สต. ทั ้ง 229 แห่ง  
ไม่ทราบว่าตัวเลขที ่ผมได้มามันจะสอดคล้องกับตัวเลขที ่ทาง อบจ. มีอยู ่หรือไม่ ผมทราบว่า  
มีเจ้าหน้าที่และข้าราชการที่รับถ่ายโอนมาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1,443 คน พร้อมงบประมาณ 
1,244 ล้าน ใช่ไหมครับ ตั้งเป็นประเด็นคำถามครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เดี ๋ยวให้ท่านนายกได้เช็คข้อมูลก่อนนะคะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ ่มเติมเรียนเชิญค่ะ  
เชิญท่าน อาคมค่ะ 

นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม
อาคม เฉลิมแสน สมาชิกจากอำเภอจังหารครับ วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดของเราที่จะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 23 
วรรคสอง ในความเป็นจริงแล้วคณะผู้บริหารของเรานั้นจะต้องนำเสนอต่อสภาภายในวันที่ 15 
สิงหาคม เพ่ือที่จะให้ทันเวลาในการประกาศใช้ 1 ตุลาคม ในปีนี้ ซึ่งจริง ๆ วันนี้ก็ถือว่าเราก็ล่าช้าใน
การที่จะเสนอร่างข้อบัญญัติมาพอสมควร ก็ทราบดีว่าสถานการณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ของเรานั้นไม่ใช่สถานการณ์ปกติ เพราะเราไม่มีนายกมาจากการเลือกตั้ง แต่อย่างไรก็ตามเราก็มี
ข้าราชการประจำมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราในการทำหน้าที่รักษาการ ก็แน่นอน
ครับว่า ตำแหน่งหน้าที่ก็ต้องมาพร้อมกับภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วันนี้ถือว่าร่างข้อบัญญัติ  
โดยภาพรวมแล้วเราได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายของปี 2566 ไว้ที่ 632,998,800 บาท ซึ่งในปี 2565 
มีท่านเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกว่า ทำไมงบประมาณน้อยลงจากปี 2566 ซึ่งเราตั้งไว้ที่ 650 ล้าน
บาท ซึ่งผมก็นำเรียนนะครับว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ผมดูงบประมาณก็จะมีสถิติของข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งพวกเราจะประมาณการในการรายรับและจะมีรายรับจริง ซึ่งตั้งแต่
ปี 2547 มาถึง 2564 เราได้รับงบประมาณที่เป็นต่างจากรายรับและรายรับจริงที่น้อยลงมีปี พ.ศ. 
2551,ปี พ.ศ. 2552, ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งรวม ๆ แล้วทั้ง 3 ปี มีผลต่างที่รับจริงน้อยกว่าประมาณการ
อยู ่ที ่ประมาณ 14 ล้าน ซึ ่งปัจจุบันในการที ่จะตั ้งงบประมาณเพื ่อกระจายการพัฒนาไปสู่  
ส่วนท้องถิ่นนั้น การตั้งงบประมาณผมมองอย่างนี้ครับว่า การตั้งงบประมาณที่น้อยกว่างบประมาณ
ของปีที่แล้วมันจะทำให้การบริหารจัดการของเรามันด้อยค่าหรือว่ามีประสิทธิภาพน้อยลงหรือไม่ 
หลายเรื่องหลายแผนงานผมเห็นแล้วว่าก็มีความจำเป็น แต่ส่วนหนึ่งที่ผมมองอย่างเช่นถนนหนทาง
ที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดซื้อรถขุดเจาะบ่อบาดาลก็มีความสำคัญ
เหมือนกัน แต่ผมมองว่าถนนของ อบจ.ของเรา ซึ่งเป็นหน้าที่ทางตรงของเรามันมีอยู่ทั้งหมด 519 
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กิโลเมตร ซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบท ซึ่งถ้าทำจริง ๆ ผมว่าต้องใช้เงินประมาณ
เกือบ 2,000 ล้าน ซึ่งเป็นปัญหาทุก ๆ ปี ทุกสมัย ซึ่งเขตอำเภอจังหารมีอยู่ประมาณเกือบ 10 
กิโลเมตร ๆ ละประมาณ 4 ล้าน ผมน่าจะเป็น สจ. ประมาณสัก 20 ปีนะครับ ก็น่าจะครบนะครับ 
เพราะว่าได้รับการแก้ปัญหาอยู่ในระดับหนึ่ง ต้องขอขอบคุณท่านรักษาการท่านนายก จริง ๆ แล้ว
อาจจะเป็นปีที่ดีที่สุดหรือไม่แน่ใจนะครับในการที่กระจายงบประมาณไปสู่ส่วนท้องถิ่นแต่ละเขต
บางทีก็เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจ เพราะว่าเขตพื้นที่บางทีถ้าเป็นการจัดสรรเงินแบบ UC หรือแบบ
รายหัวผมก็น่าจะได้เปรียบเพราะว่าเขตพ้ืนที่ใหญ่อีกหลายอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอโพธิ์ชัยก็น่าจะ
ได้เปรียบแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าเราเป็นสมาชิกเขตอำเภอจังหารแต่เราก็เป็นสมาชิกสภา
จังหวัดเหมือนกัน ก็มีหลายส่วนที่เป็นแผนงานที่ดำเนินการ ผมก็มองแล้วว่าบางครั้งมันก็อาจจะ
ขาดหายไปบ้างในแผนงานบางแผนงานแต่มันก็ไปเติมเต็มในส่วน ๆ หนึ่ง อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์
กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งในเรื่องของถนนหนทางผมคิดว่าเป็นหัวใจหลักในการที่จะเป็นเปรียบเสมือน
กับสายเลือดที่พ่ีน้องใช้ไป-มาหาสู่กันและเป็นความสะดวกสบายของพ่ีน้องประชาชนอันนี้ก็นำเรียน  
ปีนี้พวกเราก็ได้มีโอกาสพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ถือว่าวันที่พวกเราล่าช้า
มาพอสมควร อย่างไรก็ตามหวังว่าจะประกาศใช้ทันปีงบประมาณปีนี้ในวันที่ 1 ตุลาคม ในโอกาส
ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภานะคะ มีสมาชิกสภาท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่าน
นายกชี้แจงและตอบคำถามท่ีท่านสมาชิกท่ีตั้งขอสังเกตและถามเม่ือสักครู่ค่ะ 

นายก อบจ. เรียนประธานสภาครับ ผมก็ลืมนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในครั้งแรก เรื่องถ่ายโอนเราได้รับการถ่ายโอน
รอบแรกทั้งหมด 25 แห่ง โดยมีบุคลากรที่ถ่ายโอนมาในรอบแรกคือ 120 คน งบประมาณที่ได้มา
คือมีสองส่วนคือส่วนหนึ่งคือส่วนของเงินที่ใช้ในสถานีอยู่ที่ รพ.สต. ที่ผมเล่าให้ฟังคือ S, M, L คือ 
13 ล้าน และเงินเดือนได้มารอบแรก 120 คน ประมาณ 74 ล้าน รอบแรกประมาณ 87 ล้าน และ
ตัว 200 แห่ง ที่เราแปรญัตติเพ่ิมเติมปรากฏว่าเราแปรญัตติเพ่ิมเติม โดยบุคลากร 593 คน เพิ่มเติม
จาก 120 คงไม่ถึง 1,400 ครับ แล้วงบประมาณรวมเบ็ดเสร็จในรอบสองที่เราแปรญัตติไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของ S, M, L และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายโอนก็อยู่ประมาณ 480 ล้าน ซึ่งตรงนี้ก็ยังพูด
ไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังไม่ออกมาเป็นเล่ม ก็เลยยังไม่กล้าพูดให้ท่านฟังว่าจริง ๆ แล้วยอดรวมมัน
เท่าไหร่กันแน่ แต่สิ่งที่พูดให้ฟังได้ก็คือตัวยอดแรกน่ะใช่ ในส่วนเรื่องข้อสังเกตเรื่องงบประมาณที่มัน
น้อยลงไม่ว่าประสิทธิภาพของส่วนของการจ่ายใช้งบประมาณ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกมากครับที่ให้
ความเห็นและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้นำไปปรับปรุงในการพัฒนาให้ดีขึ้น 
ให้แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้มากขึ้นครับ ขอบคุณ
ครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกค่ะ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านแทนรัฐ สุจารี ค่ะ 
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นายแทนรัฐ กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ กระผม สจ.แทนรัฐ สุจารี  
สจ.อำเภอหนองพอก มีเรื่องอยากจะขอซักถามกับท่านประธานไปหาทางฝ่ายบริหาร ในเรื่องของ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่กระผมสงสัยในเรื่องจำนวนเงิน  
5 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นค่าวัสดุก่อสร้างจะมีไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู และอ่ืน ๆ ในส่วนนี้
ในเบื้องต้นจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีทั้งหมด 36 เขต อาจจะมีปัญหาในเรื่องภัยพิบัติหรืออะไรต่าง ๆ 
หลายอย่างหลายประเด็น เช่น ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหรืออะไรต่าง ๆ ก็ถือว่ามีจำนวนมาก  
อยากเป็นข้อซักถามท่านประธานไปถึงท่านฝ่ายบริหารว่าจำนวนเงิน 5 ล้าน จะมีความพอเพียงไหม
ในเรื่องการซ่อมบำรุงหรือเตรียมรองรับในภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นอนาคตข้างหน้าไม่แน่นอน  
ในหลายเรื่อง อยากจะเป็นข้อซักถามในจุดนี้หรือว่าสามารถที่จะนำเงินจากส่วนไหนหรือว่าประเด็น
ตรงไหนที่สามารถโอนถ่ายมาตรงนี้ได้บ้างในการแก้ไขปัญหาทั้งจังหวัดเป็นภาพรวม ผมก็ขอเป็น  
ข้อซักถามเพ่ือเป็นความรู้ของหลาย ๆ ท่าน กราบขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านนายกชี้แจงค่ะ  
นายก อบจ. เรียนประธานสภาครับ ในส่วนวัสดุที่ตั้งไว้ 5 ล้าน ตอบตรง ๆ ว่าไม่พอหรอกครับ ยังไงก็ไม่พอครับ

และตะปูหรืออะไรต่าง ๆ มันก็เป็นวัสดุที่อาจจะเป็นงานซ่อมในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  
กองบ้าง ถามว่าวัสดุที่มี 5 ล้าน ยังไงก็ไม่พอครับ แต่ถามว่ามีแค่นั้นจริง ๆ เบื้องต้นมีแค่นั้นจริง ๆ 
เบื้องต้นมีแค่นั้นจริง ๆ ถามว่า ถ้าเกิดสาธารณภัยเราจะใช้เงินส่วนไหนได้บ้าง ก็มีหลัก ๆ ก็คือ 
เงินงบกลาง สำรองจ่ายอันนี ้ใช้ได้ แต่ต้องเป็นเหตุเฉพาะหน้าจริง ๆ เหตุสาธารณภัยจริง ๆ  
เหตุฉุกเฉินจริง ๆ เกิดเหตุและเราก็ไปบรรเทาสาธารณภัยโดยเบื้องต้นเพ่ือการดำรงชีพ แต่ถ้าถามว่า 
ในส่วนอื่นเรื่องของสาธารณภัยในเรื่องการเยียวยาอะไรต่าง ๆ มันจะมีเงินอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เงิน
งบกลาง สำรองจ่าย ซึ่งก็จะเป็นเรื ่องของแผนงานของการรักษาความสงบ เกี่ยวกับเรื ่องความ
ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนมันก็จะมีหมวดของการดำเนินการตั้งหมวดตรงนั้นไว้อยู่ ถ้าถามว่า  
ถ้าวัสดุไม่พอใช้จะทำอย่างไรในการซ่อมถนนก็คงต้องใช้ไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงเวลาที่ผ่านไปแล้วเรามอง
ว่าตรงไหนที่จะไม่จำเป็นต้องใช้หรือเวลาเปลี่ยนไป พฤติกรรมของเรื่องการใช้เงินเปลี่ยนไป นโยบาย
เปลี่ยนไปอาจจะต้องมีการโอนเพิ่ม ซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีการโอนเพิ่ม เพื่อไปแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะครับ 
ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านอนุชิต ภาระเวช ค่ะ 
นายอนุชิต กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด จากอำเภอทุ่งเขาหลวง วันนี้ต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้เสนอญั ตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ท่านประธานครับก็เป็น  
ที่ทราบโดยทั่วกันว่า ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้นำไปปฏิบัติ  
ผมเองก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณเพื่อนพี่น้องข้าราชการทางผู้บังคับบัญชาในฝ่ายข้าราชการที่ได้
ทุ่มเทในการจัดทำงบประมาณเกลี่ยตัวเลข ซึ่งอยู่ในภาวะที่การทำงบประมาณในครั้งนี้สำหรับผม
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น่าจะเป็นครั้งแรกในการพิจารณางบประมาณจากท่านปลัดในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าหน้าที่
งบประมาณและปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็น่าจะเป็นครั้งแรก ท่านประธาน  
ที่เคารพครับ เมื่อผมดูภาพรวมในคำแถลงนโยบายเรื่องรายรับ อยากจะตั้งข้อสังเกตและขอความ
ร่วมมือไปยังเพ่ือนพี่น้องข้าราชการซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน เนื่องจากว่าเมื่อเราดูรายรับจริงในปี 
2564 ประมาณการปี 2565 และประมาณการปี 2566 นั้น ในด้านรายรับไม่ว่าจะเป็นหมวดภาษี
อากรมันยังคงเดิมก็พอเข้าใจได้ แต่หมวดธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาตลดลงเกือบครึ่ง รายได้
จากทรัพย์สินลดลง รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ก็ไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้ประกอบ
กิจการพาณิชย์ รายได้เบ็ดเตล็ดลดลงเล็กน้อย รายได้จากทุนก็ลดลงนั่นก็หมายความว่าในส่วน
รายรับที่เราจัดเก็บเองเราจัดเก็บงบประมาณได้ลดลงผมก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้พวกเรา
จัดเก็บภาษีซึ่งเป็นภาษีที่เราจัดเก็บเองลดลงนั้นเกิดจากอะไรก็อยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารและพ่ีน้อง
ข้าราชการประจำที่ได้ทำเรื่องนี้ ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของการจัดเก็บหรือเป็น
เงื่อนไขอื่นใดที่ทำให้เราจัดเก็บได้ลดลงก็ฝากเป็นข้อสังเกตข้อที่ 1 ประการที่ 2 ซึ่งเป็นรายไ ด้ 
ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วประมาณการปีนี ้เราก็ลดลง เงินอุดหนุนก็ลดลง แต่เป็นที ่น่าสังเกตครับ  
ท่านประธานในขณะที่รัฐบาลตั้งงบประมาณปีนี้ 3.3 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็ไม่น่าเชื่อ  
นะครับว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถที่จะจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มมากขึ้นและรั ฐบาลก็จะไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายได้เพ่ิมมากขึ้นได้อย่างไรในขณะที่พอมาเป็นเงินอุดหนุนทำไมมันลดลง ซึ่งมันก็
สวนทางกันระหว่างรัฐบาลกลางเพิ่มเงินประมาณแต่ท้องถิ่นงบประมาณเราลดลง นี่เป็นประเด็น 
ข้อที่ 2 ซึ่งนอกจากที่จะสอบถามท่านประธานแล้วก็ตั้งคำถามไปยังรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน ถัดมา
เมื่อมาดูหมวดรายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ลดลงเล็กน้อยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นครับท่านประธานคืองบบุคลากร
เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว ผมก็เลยตั้งข้อสังเกตที่ผ่านมาเข้าใจว่าพ่ีน้องข้าราชการ
เจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมมากข้ึนก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าเกิด
ว่าเกิดจากการที่มีการจ้างบุคลากรที่เป็นหมวดพนักงานจ้างเป็นลูกจ้างประจำพนักงานจ้างเพ่ิมมาก
ขึ้นหรือเปล่าในหมวดนี้งบประมาณส่วนนี้ถึงเพิ่มขึ้น งบดำเนินการ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค ปีนี้เราก็ประมาณการเพ่ิมขึ้นก็นั่นหมายความว่าแน่นอนที่สุดเมื่อคนเพ่ิม 
มากขึ้นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ตามมาก็เพิ่มมากขึ้นก็ย้อนกลับไปข้อที่แล้วว่าเราได้มีการบรรจุบุคลากร
เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ ในขณะเดียวกันเมื่อดูภาพสะท้อนที่เป็นงบประจำส่วนใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรากฏว่ามันลดลง นั่นหมายความว่าเราไปใช้จ่ายในเงิน
ใช้จ่ายประจำมากขึ้นแต่งบลงทุนในการที่จะไปดำเนินโครงการตามแผนที่จะช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนปีนี้เรากลับลดลง เงินอุดหนุนก็ลดลงนี่จึงเป็นที่มาเมื่อดูภาพรวมทั้งหมดทำให้ตัวเลข
งบประมาณในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในปี 2566 ลดลง ส่วนประเด็นที่เพ่ือนสมาชิกได้
กรุณาอภิปรายในเรื่องของการถ่ายโอน รพ.สต. ซึ่งเมื่อคราวที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาเพื่อให้
ความเห็นชอบเมื่อคราวนั้น ผมเองเป็นผู้หนึ่งได้ให้การสนับสนุนแต่ถึงแม้ว่าจะไม่สนับสนุนมันก็เป็น
หลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่เขาได้กำหนดออกมาเพ่ือที่จะให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับถ่ายโอน รพ.สต. ซึ่งเขาจะทำหน้าที่ในเรื่องศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นคน
ที่มีความใกล้ชิดกับพี ่น้องประชาชน สามารถที่จะดูแลเรื ่องสุขภาพจิตสุขภาพกายกับพี ่น้อง
ประชาชนแต่ประเด็นที่อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารในฐานะที่ในขณะนี้กำลังแปรญัตติ
งบประมาณ งบประมาณก็ยังไม่แล้วเสร็จ พระราชบัญญัติงบประมาณก็ยังไม่แล้วเสร็จอยากฝากไป
ก็คือว่านอกจากที่จะถ่ายโอนภารกิจมาแล้วถ่ายคนมาแล้วที่สำคัญที่สุดงบประมาณต้องเอามาดว้ย
ให้เพียงพอเราคงไม่สามารถที่จะแบกรับงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่ฝ่ายรัฐบาลกลาง
นั้นไม่สนับสนุนมา นอกจากงบบุคลากรและงบใช้สอยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ รพ.สต.  
ที่จะมาอยู่กับเรา ขอความกรุณาเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายผู้บริหารที่จะไปแปรญัตติไป
ผลักดันมา เรื่องงบประมาณผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เรายินดีต้อนรับแต่ทำยังไงอย่าให้
กระทบโครงสร้างการจัดงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา เพราะฉะนั้น 
ท่านประธานที่เคารพครับจากตอนแรกที่มีความเป็นห่วงผมก็เข้าใจว่างบประมาณปีนี้สถานะ  
การคลังของเราปีนี้ซึ่งท่านรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้กรุณาเรียนแล้วก็ต้อง
ขอบคุณท่านและทำให้ได้เข้าใจสถานการณ์และผมก็คาดหวังว่าจากอีกประมาณเกือบเดือนเศษ ๆ 
ที่เหลือนั้นเม็ดเงินกเ็ป็นประมาณของพวกเราคงจะได้ครบเพ่ือที่จะได้ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
ในปีงบประมาณ 2566 ให้แล้วเสร็จ ต้องขอบคุณอีกครั ้งหนึ ่งสำหรับท่านประธานผ่านไปยัง
รักษาการนายกและคณะผมทราบว่าท่านเหนื่อยในห้วงเดือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเร่งให้พวกเรา
ได้มาพิจารณากันในวันนี้ แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้เมื่อเราอนุมัติแล้วผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง
นำไปใช้พี่น้องข้าราชการก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่จะใช้เงินจากงบประมาณที่ท่านได้เสนอในวันนี้   
จึงฝากความหวังกับเพื่อนพี่น้องข้าราชการว่าเราจะได้ตั ้งใจทำหน้าที่ของพวกเราในแต่ละฝ่าย  
อย่างเต็มที ่ เพราะว่าเป้าหมายถึงที่สุดแล้วไม่ใช่เฉพาะตัวพวกเราแต่ว่าเป็นพี ่น้องประชาชน  
ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งจังหวัดครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าน สจ.อนุชิต ภาระเวช นะคะ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ    
ขอเชิญท่านนายกชี้แจงค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานครับ ท่านสมาชิกครับ ผู้เข้าร่วมประชุมครับ เรื ่องการจัดเก็บก็เป็นประเด็น 
อยู่ครับ ถามว่าส่วนหนึ่งเราก็พยายามที่จะใช้เรื่องของออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ก็ภาวะเศรษฐกิจ
ลักษณะนี้เราก็คงพอรู้อยู่ว่าเราไม่ได้ตำหนิผู้เสียภาษีนะครับ ก็เป็นเรื่องของในภาพรวมของเรื่อง
ภาคเศรษฐกิจมันก็เลยทำให้กระบวนการเก็บภาษีมีความพร่องไปจากเดิม ทำให้มีรายได้น้อยลง
กว่าเดิมแต่ก็ขอบคุณมากครับ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องกำชับ
เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะให้ดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่าเดิมให้มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจะได้
นำไปกำชับผู้ปฏิบัติเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับ ในส่วนของเรื่องการจัดเก็บจากรัฐบาลก็คงเป็นเรื่องเรา 
ก็คงสะท้อนร่วมกันเพื่อที่จะเป็นการสะท้อนร่วมกันว่าได้สิ่งที่รับรู้มาอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องที่เรา
พอจะรู้อยู ่ว่าสถานะการเงินการคลังของเราเป็นอย่างไร ก็คงเป็นหน้าที ่ของรัฐบาลที่จะต้อง
ดำเนินการในส่วนที่จะต้องดำเนินการตามหน้าที่ของตัวเองแต่ก็รับไปเพื่อที่จะถ้าเกิดมีเวทีสัมมนา
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หรือเวทีที่ให้ท้องถิ่นไปสะท้อนต่อรัฐบาลก็จะได้นำไปพูดในเวทีที่มีการสะท้อนปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้
รัฐบาลทราบ ในเรื่องของการจ้างบุคลากรตอบไปแล้วท่านจะเชื่อผมไหม ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
นะครับ แต่เราใช้คนน้อยครับคือตอนที่ผมมาทำงานอยู่ที่นี่แทบจะไม่รับคนเลยครับ และเวลาเรา  
รับคนก็เป็นเรื่องการรับเราก็ประกาศโดยชัดเจน ไม่มีการรับโดยแบบลับ ๆ ถ้าเผื่อใครติดตาม อบจ. 
ท่านจะเห็นว่าเราจะมีการประกาศรับสมัคร ประกาศสอบ ไม่มีการประกาศที่แปลก ๆ นะครับ  
เป็นการที่ทำตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่เรื่องนี้ค่อนข้างจะกำชับอยู่ครับ ก็คงไม่น่าจะใช้บุคลากร  
ที่เกินความจำเป็นนำเรียนท่านสมาชิกครับ จำเป็นจริง ๆ ถึงใช้ครับ เรื่องการถ่ายโอนเรื่องนี้เป็น
เรื่องที่ถ้าเผื่อใครทำใครจับเรื่องนี้จะรู้ว่าจริง ๆ แล้ว ไม่อยากตำหนิใครแต่ถามว่าถึง ณ เวลานี้ จริง ๆ 
แล้วสาธารณสุขเขาอยากให้มาหรือเปล่าเราไม่รู ้ โดยใจจริงของเขา เขาอยากให้มาหรือเปล่า
กระทรวงสาธารณสุข แต่เราจริงใจรับแน่นอนตัวเราจริง ๆ จริงใจรับแต่ทางโน้นจริงใจให้มาหรือ
เปล่าไม่ทราบได้ เพื่อน ๆ ผมที่เป็นนายแพทย์สาธารณสุขหลายคนเขาบอกว่า ก็ใช้ภาษาชาวบ้าน 
ก็มั่วดีเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งความประสงค์จะมาหรือไม่มา มาแล้วจะกลับ ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร ค่อนข้างจะวุ่นวาย วุ่นวายพอสมควร  
ถึง ณ เวลานี้ถามว่ามีการแปรญัตติแล้วก็มีมติแล้วว่าให้มา ถึงวันที่ 1 ตุลาคม นี้ที่จะมีผลจริง ๆ ก็ยัง
ไม่ทราบว่ามันจะออกมารูปแบบใดเหมือนกันนะครับ เรื่องนี้เราก็ต้องเตรียมแผนรับไว้เหมือนกันว่า
สถานการณ์มันจะเป็นอย่างไร ก็นำเรียนสถานะให้ทราบ แม้ว่าในเวทีที่เราไปสัมมนาทุกครั้งไม่ว่าจะ
เป็นทางสาธารณสุขกองสาธารณสุขไปหรือว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปสัมมนาเรื่องนี้เราพูดตลอด
ครับ เราพยายามที่จะให้ทางกระจายอำนาจหรือว่าทางรัฐบาลมีความจริงใจกับเราหน่อยว่าจริง ๆ 
แล้วคนมาภาระมาแล้วเงินมาไหม ซึ่งขณะนี้เรามองว่ามันจะจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่ามันจะมาเฉพาะ
คนงานมันจะมาแล้วเงินจะไม่มานะครับตอนนี้ แต่ก็สู้ครับเพราะว่าเราเชื่อว่าการบริการสาธารณสุข
ถ้าเผื่อมีระยะทางที่สั้นลงโดยที่มีความสัมพันธ์ในส่วนของคนในพื้นที่ที่เป็นผู้บริหารในการที่จะ
แก้ปัญหาสุขภาพเรามองว่าการแก้ปัญหาจะเร็วขึ ้นคงจะไม่เหมือนเดิมไม่ต้องไปผ่านถึงระดับ
กระทรวงแล้วถึงจะเป็นมติว่าจะทำอะไรเอาจบที่เรานี่ล่ะผมคิดว่าน่าจะเร็วแต่ปัญหาเรื่องเงินก็จะ
เป็นปัญหาในเบื้องต้นอยู่แต่ก็ต้องแก้ไปครับ ท่านก็ต้องช่วยแก้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมและตอบคำถามที่ท่านสมาชิกสภานะคะ มีสมาชิกท่านใด  
จะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ประธานสภาเห็นว่าเราก็ใช้เวลาอภิปรายกันมาสมควรนะคะ ก็คง
จะขอมติจากที่ประชุมนะคะ ท่านเลขานุการสภาตรวจเช็คองค์ประชุมนะคะ ญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณา  



  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  |  31 

 

ยกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.  

มติที่ประชุม รับหลักการ 34       เสียง 
  ไม่รับหลักการ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ประธานสภาฯ  เมื่อมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติแล้ว ประธานขอพักการประชุม 10 นาทีค่ะ ขอบคุณค่ะ 

.....พักการประชุม 10 นาที….. 

เลขานุการสภาฯ หลังพักการประชุมนะครับ จะเป็นการประชุมในญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
ในระเบียบวาระที่ 8 เป็นวาระต่อเนื่องนะครับ ขอเรียนเชิญท่านประธานดำเนินการตามระเบียบ
วาระการประชุม เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อนะคะ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  
ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ท่านผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  
ขอเรียนชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติดังนี้นะครับ คณะกรรมการแปรญัตติ
เป็นคณะกรรมการสามัญตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 ประกอบ 107 อนุสาม ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 
วิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติให้นำข้อ 6 ในการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 12 และ
เลือกประธานสภาท้องถิ่นตามข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้เลือกกรรมการคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกกรรมการในลำดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงมี ในการเสนอชื่อต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติเพียง 
ผู้เดียว ในแต่ละครั้งที่เสนอชื่อ ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือกในครั้งนั้น ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ 
ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุม ประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ
ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก 
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ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ขอเรียนเพ่ือพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป
ครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ เรียนเชิญค่ะ  
เชิญท่านสุนทรค่ะ 

นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขอเสนอ
จำนวนคณะกรรมการ แปรญัตติ จำนวนน 7 คน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายนรากร   นาเมืองรักษ์ 

 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายธนพล   โอฆะพนม  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ได้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนน 7 คน  
มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ค่ะ เรียนเชิญค่ะ  
หากไม่มถีือว่า ทีป่ระชุมมีมติกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน 

มติที่ประชุม   กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 7 คน 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
คนที่ 1 ขอเชิญค่ะ เชิญท่านสุนทรค่ะ 

นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน  
ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ ท่านจุรีภรณ์  เอ้ือไพจิตร ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายณัฏฐ์วัฒน์   จีนภักดี 

 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายพีรพงศ์   จุรีมาศ  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มถีือว่า ท่านจุรีภรณ์  เอ้ือไพจิตร ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ นางสาวจุรีภรณ์  เอ้ือไพจิตร 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน  

ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ ท่านนวรัตน์  พาโคกทม ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 

 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายเดชศักดิ์  โพธิศรี 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายวสันต์  อ้ึงเจริญธนกิจ  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มถีือว่า ท่านนวรัตน์  พาโคกทม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 



  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  |  33 

 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 คือ นางนวรัตน์  พาโคกทม 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน  

ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 คือ ท่านวรการ  กมลเลิศ ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ  

 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายประไพ  ศรีสัจจา 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายภูชิต  ถนัดค้า 
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มถีือว่า ท่านวรการ  กมลเลิศ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 คือ นายวรการ  กมลเลิศ 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน  

ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 คือ ท่านอาคม  เฉลิมแสน ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 

 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นางสาววสกมล  อ่อนประทุม 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายตุลธร  ขามช่วง 
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มถีือว่า ท่านอาคม  เฉลิมแสน ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 4 คือ นายอาคม  เฉลิมแสน 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขอเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 คือ ท่านอนุชิต  ภาระเวช ครับ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 

ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ ว่าที่ ร.ต.รัฐกร  จุรีมาศ 
 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายแทนรัฐ  สุจารี 
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มถีือว่า ท่านอนุชิต  ภาระเวช ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 5 คือ นายอนุชิต  ภาระเวช 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขอเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 คือ ท่านวสกมล  อ่อนประทุม ครับ 
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ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นางสาวดาราณี   ศรีดารา 

 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายบุญเลิศ   อุดหนุน 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมคะ ไม่มีนะคะ 
หากไม่มถีือว่า ท่านวสกมล  อ่อนประทุม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 

มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 6 คือ นางสาววสกมล  อ่อนประทุม 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 เชิญท่านอาคมค่ะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมอาคม  เฉลิมแสน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจังหาร ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ 7 คือ ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายเจษฎา   แสนบุญมี 

 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายภัทรพล  ศรีประสาร 
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือเสนอชื่อท่านอ่ืนไหมคะ ไม่มีนะคะ 

หากไม่มถีือว่า ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 7 คือ นายสุนทร  วงค์ศรีมี 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าเราไดเ้ลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 คน แล้ว ประกอบด้วย 
 1) ท่านจุรีภรณ์  เอ้ือไพจิตร  

2) ท่านนวรัตน์  พาโคกทม 
 3) ท่านวรการ  กมลเลิศ  

4) ท่านอาคม  เฉลิมแสน 
 5) ท่านอนุชิต  ภาระเวช 

6) ท่านวสกมล  อ่อนประทุม 
 และ 7) ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี 
 เมื่อสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอ

คำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
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แปรญัตติด้วย ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 

นางสาวจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เพื ่อสมาชิกสภาผู ้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุร ีภรณ์   
เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง เขต 3 ขอเสนอกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ต้ังแต่วันที่  24 - 26 สิงหาคม  
2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอสมาชิกรับรองค่ะ 
ผู้รับรอง คนที่ 1 คือ นายพีรพงศ์   จุรีมาศ 

 ผู้รับรอง คนที่ 2 คือ นายอาคม   เฉลิมแสน 
ผู้รับรองถูกต้องนะคะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า 
ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คือ 
ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

มติที่ประชุม   กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ตั้งแต่วันที่ 24 - 
26 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 ท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ และเมื่อเลิกการประชุมสภาแล้ว 
ได้รับการประสานจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ
ทุกท่านอยู่ก่อน เพื่อประชุมเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติค่ะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเชิญท่านรองประธานสภา คนที่ 1 ขึ้นเป็นประธานการประชุมต่อจนแล้ว

เสร็จนะคะ เรียนเชิญค่ะ 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านประไพครับ 
(นายธนพล) 
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นายประไพ  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ ศรีสัจจา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานผ่าน  
ไปยังคณะบริหารเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งมี 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เรื่อง
น้ำหลากน้ำท่วม ถามว่าภาวะฝนยังไม่มาพายุยังไม่เข้าแต่ปัญหาของโพนทรายคือลำน้ำมูลในขณะนี้
น้ำท่วมขังทำให้ไร่นาของพี่น้องราษฎรในเขตลำน้ำมูลข้าวปลาที่ทำไว้จมน้ำไปแล้วประมาณ 2 
สัปดาห์ แล้วน้ำก็ขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาความเดือดร้อนพี่น้องในสายลำน้ำมูลในส่วน
ประเด็นนี้ก็อยากจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกว่าเราจะดำเนินการเยียวยาดูแลเอาใจ
ใส่พี่น้องเบื้องต้นเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจสักนิดสักหน่อยก็ยังดี อาจจะเป็นถุงยังชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ดูแลพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้ ก็คิดว่าลำน้ำชีก็สักนิดหนึ่ง 
ก็คงจะเอ่อขึ้น แต่ลำน้ำมูลเต็มแล้วครับ ลำน้ำเสียวกำลังจะเอ่อตาม ประเด็นที่ 2 คือความเดือดร้อน
ของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับถนนเป็นถนนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด สายจากบ้านโพนดวนสาวเอ้ ตำบลศรีสว่างไปยังบ้านดอนโมง ตำบลท่าหาดยาว ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักที่เชื่อมสานต่อระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดไปยังจังหวัดสุรินทร์ที่ใกล้ที่สุดผ่านรัตนบุรี  
ที่พี่น้องสัญจรไปมาแต่ละวัน ไม่ว่ากลางวันกลางคืนครับตลอดทั้งวัน  แต่เนื่องจากว่าถนนสายนี้ 
เป็นถนนที่ใช้มากที่สุด เพราะมีรถหนักวิ่งอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ผมเข้าใจว่าโพนทรายเป็นอำเภอ 
อยู่ติดลำน้ำมูลมีท่าทรายถึง 11 ท่า วิ่งสวนไปสวนมาพ่ีน้องจากโพนทรายอยู่ 3 ตำบล ตำบลยางคำ 
ตำบลท่าหาดยาว ตำบลสามขา ต้องสัญจรไปมาเด็กนักเรียนของโพนทรายจะต้องมาเรียนที่สุวรรณภูมิ
เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอนุบาล ประถม มัธยม นี่คือความลำบากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
เกิดขึ้น 2 ครั้ง เนื่องจากถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อขรุขระ ผมได้ทำหนังสือเข้ามาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเรียนท่านนายกและอีกส่วนหนึ่งเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและส่งไปที่ศูนย์ดำรง-
ธรรมจังหวัด เพ่ืออยากจะให้ดูแลถนนสายนี้อย่างเร่งด่วน เพราะพี่น้องประชาชนก็ได้รับอุบัติเหตุ
ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาขอผ่านท่านประธาน
ไปยังท่านผู้บริหารให้แก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านวสนัต์ครับ 
(นายธนพล) 
นายวสันต์ เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมวสันต์     

อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เขต 2 ผมได้รับหนังสือ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรา 
เรื่อง ซ่อมถนนลาดยาง อบจ.รอ. 1022 ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถนนหลายสายก็คงจะเป็นหลุมเป็น
บ่อผมว่าหลายเขตก็น่าจะเหมือนกันนะครับ ทางตำบลน้ำคำโดยเฉพาะเส้นนี้ครับบ้านน้ำคำมายัง
บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อขนาดใหญ่ ซึ่ งก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ในการสัญจร ทาง อบต.น้ำคำก็ได้ทำหนังสือขอความ
อนุเคราะห์มายัง อบจ. มีหนังสือเดี๋ยวผมจะได้ส่งมอบและมีรูปถ่ายมาด้วย ก็เป็นหลุมขนาดใหญ่ 



  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  |  37 

 

ผมก็หวังว่าทาง อบจ.ของเราจะได้ดำเนินการแก้ไขก็ไปทางสุวรรณภูมิและก็เลยไปโพนทรายก็พอดี
ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านวสกมลครับ 
(นายธนพล) 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางสาววสกมล    

อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ ค่ะ ขออาศัย
วาระอ่ืน ๆ ในการนำเสนอความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนชาวอำเภอเชียงขวัญ ณ ตอนนี้เรื่อง
สถานการณ์ลำน้ำชีก็กระทบกันหลายอำเภอ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอจังหารและอำเภอเชียงขวัญไปยัง
เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง ในส่วนของอำเภอเชียงวันนี้มีประกาศจากชีกลางร้อยเอ็ด ได้เตือนให้ พ่ีน้อง
ประชาชนชาวอำเภอเชียงขวัญก็ชาวท้ายเขื่อนของชีกลางได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำลน้ตลิ่ง 
ก็จะขอนำเรียนท่านประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารว่ายังไงเราก็ต้องให้การช่วยเหลือและเยียวยา  
พี่น้องประชาชน เพราะว่าโซนลำน้ำชีนั ้นจะมีการทำนาด้วยกัน 3 รอบ คือเขาจะอยู ่ในเขต
ชลประทานเขาก็เลยสามารถทำนาได้ 3 รอบ คาดว่าต้นกล้าน่าจะได้รับผลกระทบพอสมควร  
เดี ๋ยว จะรายงานสถานการณ์มาอีกครั ้งหนึ ่งนะคะเรื ่องแรก เรื ่องที ่สองก็คือขอนำเรียนท่าน
ประธานสภาไปยังฝ่ายบริหารเรื ่องหนึ่งถนน อบจ.ของเราเอง ซึ่งเป็นถนนสายหลักของอำเภอ 
เชียงขวัญ ถนน อบจ.รอ.1033 เส้นบ้านดอนแดงไปบุ่งคล้า จุดเริ ่มต้นจะได้มีการก่อสร้างใน
ปีงบประมาณ 2565 นี้ แต่ว่างบประมาณในส่วนของเราไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างได้ตลอดทั้งสาย 
ก่อนหน้านี้ตัวดิฉันเองก็ได้รับข่าวร้ายจากพี่น้องประชาชนเรื่องเกิดอุบัติเหตุของเส้นนี้หลายเคส
เหมือนกันตรงจุดสิ้นสุดของถนนจะไปยังบ้านบุ่งคล้าตรงนี้ก็จะขอความกรุณาผู้บริหารได้จัดสรร
อาจจะเป็นงบวัสดุที่ทาง อบจ.เราสามารถนำเครื่องจักรของ อบจ. ไปซ่อมแซมหรือว่าไปก่อสร้างได้
ในส่วนท้ายโครงการ ในส่วนอำเภอเชียงขวัญก็ขอนำเรียน 2 ปัญหา ขอบคุณมากค่ะ สวัดดีค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านจุรีภรณ์ครับ 
(นายธนพล) 
นางสาวจุรีภรณ์ ท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมือง เขต 3 สำหรับในวาระอื่น ๆ ดิฉันก็คงจะติดตามความ
คืบหน้าในเรื่องของโครงการที่เราได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจั งหวัด
ร้อยเอ็ด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะโครงการที่บรรจุไว้เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน โดยเฉพาะในเขต 3 อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดของดิฉันนะคะ พ่อแม่พ่ีน้อง
ก็ได้ฝากมาสอบถามถึงฝ่ายบริหารซึ่งความคืบหน้าของโครงการแก้ไข ซึ่งเป็นถนนลาดยาง AC  
สายบ้านอีเม้ง ตำบลโนนตาล ถึงเขตพื้นที ่ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จนป่านนี ้เราจะสิ้น
ปีงบประมาณอยู่แล้ว แต่ว่าพี่น้องก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้าหรือว่าได้รับการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเลย จนป่านนี้ก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วก็อยากจะนำเรียนถึงฝ่ายบริหารว่าเราติดขัดเรื่อง
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อะไรจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื ่อที ่ดิฉันจะได้นำความคืบหน้าไปบอกให้กับพี ่น้อง
ประชาชนในเขตอำเภอเมืองรับทราบต่อไป ขอบคุณคะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเดชศักดิ์ครับ 
(นายธนพล) 
นายเดชศักดิ์ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ในส่วนอำเภอเสลภูมิคงจะต้องต่อเนื่องประเด็นแรกก็คือเรื ่อง
สถานการณ์น้ำท่วมแล้วเขตอำเภอเสลภูมิเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระผมหนักท่ีสุดและเป็นประจำทุกปี 
ออกข่าวทีวี ออกข่าวต่าง ๆ เพราะว่าพื ้นที ่มันรองรับทั ้งน้ำชีและน้ำยัง และตอนนี้ทางจังหาร  
เชียงขวัญ ก็เอ่อขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นทางเสลภูมิโดนแน่นอน เพราะฉะนั้นต้องฝาก ตอนนี้ในส่วน
ของต้นกล้าข้าวเสียหายเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเขตของท่านนรากร หรือเขตของผม จุดของลำน้ำชีที่เป็น
จุดล่อแหลมมีอยู่ 2-3 จุด นั่นก็คือ จุดตรงบ้านท่าไคร้ ตรงนี้ก็ต้องป้องกันทุกปีและ อบจ.เราก็ต้อง
ออกไปช่วยทุกปี ต้องออกไปสูบน้ำออก และอีกจุดหนึ่งก็คือจุดบ้านไชยวาน ตำบลนาเลิง ตรงนี้เป็น
ประตูน้ำที่ อบจ. เราไปทำไว้ ตั้งแต่สมัยท่านนายกรัชนี แล้วประตูน้ำมันรั่วข้างล่าง ซึ่งปีที่แล้วน้ำ  
ก็เข้าตรงนี้ ซึ่งชาวบ้านก็เอาทรายไปถมยังไงก็เอาไม่อยู่เพราะว่ามันลอดข้างล่าง และผมก็ได้เสนอ
ไปทาง อบต.ก็ทำเรื ่องผ่านศูนย์ดำรงธรรมมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ตอนนี้  
น้ำเข้ามาในแก่งแล้ว มีโอกาสที่จะทะลักท่วมเข้ามาอีกนี่อีกจุดหนึ่งนะครับ อีกจุดหนึ่งที่เป็นประเด็น
ที่น่ากลัวก็คือตรงบ้านกุดเรือไปสะพานบ้านท่าคร้อตรงนี้พนังเป็นถนนต่ำแล้วน้ำก็จะเข้าตรงนี้ 
ปีที่แล้วก็ต้องไปใช้กระสอบทรายถม สถานการณ์ตรงนี้และข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่า จะมี
พายุเข้ามาอีกหลายลูกเป็น 10 กว่าลูก เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอสภาวะน้ำท่วมในหลาย ๆ 
อำเภอที่พวกเราได้เสนอขึ้นมาผมว่า เจอแน่นอนครับท่านปลัดครับท่านผู้บริหารครับ เพราะฉะนั้น
ผมอยากฝากไปถึงคณะผู้บริหารว่าถ้าสถานการณ์มันเร่งด่วนขึ้นมาเราจะประสานงานกันยังไง สิ่งใด
ที่เราพอจะแก้ไขเฉพาะหน้าจะต้องทำยังไงอะไรอย่างนี้ เพราะว่าพ้ืนที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขาโทรมาหา 
สจ. อยู่แล้ว เขาคาดหวังเพราะว่าทาง อบจ. ของเราก็ให้การช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลานี่คือ
ประเด็นหนึ่งที่อยากกจะฝาก แน่นอนครับเขตลำน้ำชี ลำน้ำยัง เจอแน่นอน แล้วอีกประเด็นหนึ่ง  
อันนี้ผมก็เสนอไปหลายครั้งก็คือในเรื่องของไฟฟ้า ก่อนที่จะไปเรื่องไฟฟ้าฝากท่านผู้บริหารด้วย  
นะครับเรื่องประตูระบายน้ำที่มันชำรุด ซึ่งถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้ต่อไปหนักแน่นอน ซึ่งท่านอดีตนายก
เอกภาพได้รับปากมาแล้ว แต่ยังแก้ไขไม่ทันเพราะว่าน้ำมาก่อน อีกเรื ่องหนึ ่งก็คือเรื ่องไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เราไปติดตั้ง ตอนนี้มันหลายจุดมากถนนที่ไปติดตั้งเป็นหลายจุดเลยที่ผมแจ้ง
เข้ามาแต่ก็ยังไม่มีการแก้ไข ตรงนี้ก็ต้องฝากด้วยทางกองช่าง นั่นก็คือเรื่องของน้ำเป็นประเด็น
สำคัญผมอยากฝากท่านไปถึงคณะผู้บริหารครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านอาคมครับ 
(นายธนพล) 
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นายอาคม กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
กระผมอาคม  เฉลิมแสน สมาชิกจากอำเภอจังหาร ก่อนอื่นก็ต้องขอยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัด
ร้อยเอ็ดพวกเราที่เราได้ผ่านร่างในระดับหนึ่งในวาระที่1 ที่ 2 ก็หวังอย่างยิ่งว่าโอกาสต่อไปจะได้นำ
เงินงบประมาณไปแก้ปัญหาให้พ่ีน้องในเขตพ้ืนที่ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็
เป็นเรื่องจากเพื่อนสมาชิกหลายท่านที่ได้อภิปรายในเรื่องของน้ำก็อยากจะเล่าถึงสถานการณ์น้ำให้
เพ่ือนสมาชิกและท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารได้ทราบ ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในตลิ่งตอนนี้ก็มีการ
ประกาศมาหลายท่านก็บอกว่าน้ำมาจากไหน น้ำตอนนี้เราเจอพายุโซลร้อนชื่อ มู่หลาน ซึ่งเป็นพายุ
โซนร้อนมาจากประเทศจีน ซึ ่งตอนนี้เคลื ่อนตัวเข้าสู ่ประเทศไทยก็ทำให้น้ำเพิ ่มระดับน้ำขึ้น  
ทางเขื่อนอุบลรัตน์เขาก็มีหนังสือแจ้งเตือนว่าเขาจะระบายน้ำในวันที่  23 คือวันนี้เป็นจำนวน 15 
ล้านลูกบาศก์เมตร และวันที่ 24 จะเพิ่มเป็น 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และวันที่ 25 จะเพิ่มการ
ระบายน้ำเป็น 21 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งการระบายน้ำที่ปรับขึ้นมาก็จะทำให้น้ำ ล้นตลิ่ง 
จริง ๆ แล้วจังหารจะติดกับลำน้ำชี ซึ่งลำน้ำชีก็จะมีพนังกั้นน้ำตอนนี้เขาก็มองว่าประมาณการน้ำ 
ในระดับเช่นนี้น่าจะไม่รอด และถ้าดูแล้วท่านเดชศักดิ์ก็ไม่ต้องกังวล ผมจากจังหารท่านรอผมก่อน
ยังไงก็ขึ้นมาก่อนแล้วน้ำที่จังหาร จากจังหารน้ำจะไหลไปสู่อำเภอเชียงขวัญ โพธิ์ชัยและ ไล่ไปสู่ 
เสลภูมิ แล้วไปทุ่งเขาหลวงก็จะไล่ตามลำดับไปถึงท่านประธานด้วยนะครับไปถึงพนมไพรด้วย  
ซึ่งลำดับน้ำก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็คือที่พูดก็หมายถึงว่าอยากให้คณะผู้บริหารได้เฝ้าระวังและ
เตรียมการ เพราะการที่จะแก้ปัญหาน้ำจริง ๆ แล้วมีปัญหาน้ำทุกปีระดับเบื้องต้นในการที ่จะ
แก้ปัญหาคือเราสู้กับน้ำก่อนเราดูปริมาณน้ำว่าเราสู้ไหวไหมหรือว่ามีสรรพกำลังมีทรัพยากรในการ
ที่จะสู้น้ำไหวไหม อย่างเช่นถุงทรายซึ ่งเราต้องเตรียมไว้และกระสอบทรายในการที่จะกั ้นน้ำ 
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายหรือลดความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่สองก็คือก ารที่
พวกเราในการที่จะดูแลพี่น้องเพื่อที่จะปรับตัวให้อยู่กับน้ำท่วม จริง ๆ แล้วพี่น้องจังหารน่าจะ
ปรับตัวได้แล้วเพราะว่าท่วมเกือบทุกปี ในส่วนที่สามก็คือการที่จะฟื้นฟูและเยียวยาก็จะมีถุงยังชีพ
ในเรื่องของการชดเชยส่วนที่เสียหาย ก็เรียนท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารได้ทราบนะครับ  
ส่วนอื่น ๆ ก็เรื่องของถนนหนทางซึ่งช่วงนี้หลายท่านก็คงจะได้นำเรียนปัญหาไปแล้ว อย่างเช่นถนน 
อบจ. ผมก็จะฝากถามท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารว่าถนนหนทางบริเวณข้างไหล่ทางเป็นหน้าที่
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างถนน อบจ.เรา เราต้องไปดูแลหรือเปล่าครับ
ไหล่ทาง แล้วเรามีเงินที่จะเข้าไปช่วยบำรุงรักษาหรือว่าตัดต้นไม้ ตัดหญ้า หรือเปล่าครับ เพื่อที่จะ
เปิดวิสัยทัศน์ในการเดินทางให้พี่น้องได้สัญจรไป-มาสะดวกสบายขึ้น นำเรียนถามท่านประธาน 
ไปยังคณะผู้บริหาร ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านดาราณีครับ 
(นายธนพล) 
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นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ระเบียบวาระอื่น ๆ ในเรื่องอื่น ๆ 
นั้น ดิฉันขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้พูดในเรื่องถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจริง ๆ แล้ว
ถนนอยู่ในพื้นที่ของอำเภอหนองพอกนั้นก็ได้รับความเสียหาย เนื่องจากอยู่ในช่วงของฤดูฝน แต่ว่า
อันนี้ขออนุญาตใช้เวลานี้ในเรื่องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีอยู่ 3 เส้นทางที่ไดร้ับ
ความเสียหายก็คือสายบ้านกกตาล-บ้านวังใหญ่ โดยเฉพาะช่วงบ้านหนองขุ่นใหญ่ และสายบ้าน
หนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก เชื่อมบ้านคำม่วงหวาน อำเภอเมยวดี ซึ่งตรงนี้มีความ
เสียหายในเรื่องของถนนลาดยางบางส่วนและถนนลูกรัง ถนนเส้นที่ 3 ถนนสายโนนสวาท ตำบล
รอบเมือง เชื่อมกับบ้านแจ้ง ตำบลโคกกสว่าง ช่วงนี้ก่อนหน้านั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แจ้ง
ผู้ประกอบการให้ไปซ่อมแซมท่อลอดซึ่งมันเป็นที่รับน้ำ ตอนนี้น้ำก็เริ่มมาอีกแล้วถนนก็เริ่มมีปัญหา
อีกครั้งหนึ่งและในบางส่วนที่เป็นถนนลูกรังของเราก็ได้รับความเสียหาย ตรงนี้อยากให้ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราได้ลำเลียงในเรื่องของถนนของเราเอง ซึ่งพี่น้องประชาชนเห็น
ป้าย อบจ. ก็ร้องมาท่ีเราและอยากให้ทางฝ่ายกองช่างลำเลียงเลยว่าถนนแต่ละสายเราจะไปเมื่อไหร่
ทำเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นถนนที่เราดูแล นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีถนนองค์การบริหารส่วนตำบลที่รอ
รับความช่วยเหลือจากพวกเราอีก หลังจากฤดูฝนผ่านพ้นไปแล้ว ตอนนี้การร้องเรียนก็มีเยอะ
เพียงแต่ว่าเราเองก็ให้ชะลอไว้ เนื่องจากว่าฤดูฝนถ้าเราเข้าไปซ่อมบำรุงถนนก็คงจะได้รับความ
เสียหายมากข้ึน เนื่องจากฝนมันตกอยู่ตลอดเวลา ตรงนี้อยากให้ทางกองช่างได้วางแผนงานในเรื่อง
นี้ไว้นะคะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านวรการครับ 
(นายธนพล) 
นายวรการ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมวรการ  กมลเลิศ จากหนองฮี  มีเรื่องที่จะเรียนถามทาง

ฝ่ายบริหารนะครับ ซึ่งในช่วงในวาระที่ 1 ผมถามเกี่ยวกับการศึกษา ไม่รู้ว่าผมถามไม่ตรงคำตอบ
หรือตอบไม่ตรงคำถาม แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ที่จะถามก็คือเรื่องสะพานข้ามบ่อพันขันซึ่งเป็นโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสม ประมาณ 2 ล้านบาท เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 8 ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิกับ
หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นราษฏร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ทราบว่า ขณะนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 
เพราะจากการสอบถามในครั้งแรกก็ทราบว่าไม่มีผู้รับเหมาที่สามารถที่จะดำเนินงานในโครงการนี้
ได้ และได้มีการออกแบบใหม่จากการสอบถามก็ได้ทราบว่า  ขณะนี้อยู ่ระหว่างการออกแบบ 
ซึ่งก็นานมาแล้ว และจะสอบถามว่าโครงการนี้ยังมีอยู่ไหม เพราะชาวบ้านเขาถามว่าไหน สจ. 
ว่าโครงการนี้ผ่านแล้ว เพราะว่าใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและจะยังอยู่ไหม จะได้ตอบชาวบ้านครับ 
ขอบคุณมากครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านคำสีครับ 
(นายธนพล) 
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นายคำสี เรียนท่านประธานที่เคารพครับ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และคณะบริหาร ท่านที่เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ วันนี้ ผมนายคำสี  สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เห็นเพื่อนสมาชิกท่านแจ้งความเดือดร้อนแก่คณะบริหาร ผมก็ทนไม่ได้ครับท่านประธาน  
เพราะว่าเขตอำเภอจตุรพักตรพิมาน เขต 1 ถนนหนทางก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเรื่องอุดหลุมอุดบ่อ
หรอกครับ ซึ่งเขตตำบลน้ำใสประมาณ 2 ปีก่อนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำใสท่านก็
กรุณาเอาปูนไปอุดแล้วนะครับ แต่มันก็ไม่ทนครับ อันนี้ก็ฝากด้วยนะครับ ประสานทางกองช่างสาย
บ้านขุมดิน-ผือฮี ประสานมาเวลาไหนท่านก็บอกว่าวัสดุหมด ผมไม่เข้าใจว่าวัสดุมีหรือไม่มี  
ก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะผมไม่เห็น หมดจริงหรือไม่หมดก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้ไปตรวจสอบด้วย อันนี้ก็
ฝากด้วยนะครับ และถนนสายบ้านดอนแคน ตำบลป่าสังข์ ไปบ้านหนองคู อันนี้ก็ชำรุดเสียหาย
เหมือนกัน และเรื่องที่ 2 อยากสอบถามเรื่องน้ำ เขตอำเภอจตุรพักตรพิมานน้ำยังไม่ท่วมครับ  
แต่เห็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางท่านสอบถามเรื่องเครื่องสูบน้ำและท่อส่ง  
ท่านอยากได้ไปสูบน้ำจากห้วยลำน้ำเสียวไปสู่หนองนิลบ้านดงยาง หมู่ 3 ซึ่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดเราก็ขุดหนองสามครั้งแล้วครับ ครั้งสุดท้ายก็ปี 54 ซึ่งท่านอดีตนายก ดร.เอกภาพ  
พลซื่อ ท่านก็ได้อนุมัติงบประมาณไปขุดให้แต่ช่วงนี้เขตจตุฯ น้ำฝนยังไม่แรงครับ อยากได้น้ำจาก  
ลำน้ำห้วยไปใส่หนองหินเพื่อจะเก็บไว้ใช้น้ำประปาในหมู่บ้าน ซึ่งบ้านดงยางแห่งนี้เดือดร้ อนมาก
น้ำประปาใช้หน้าแล้งก็หมดแล้วใช้ไม่ได้ตลอดปี เพราะฉะนั้นก็อยากสอบถามว่าเครื่องสูบน้ำและ
ท่อส่งมีให้บริการแก่พี่น้องประชาชนซึ่งอยากได้น้ำ โดยเฉพาะบ้านดงยางหมู่ 3 ซึ่งท่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางท่านสอบถามมาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   สมาชิกได้สอบถามหลายท่านนะครับ ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนชี้แจงต่อสภา ในข้อที่สมาชิก 
(นายธนพล) ได้สอบถามหลายเขต บางอย่างก็คล้าย ๆ กัน แต่บางอย่างต้องให้ทางฝ่ายบริหารได้นำชี้แจงต่อ 

ที่ประชุมครับ 
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้เข้าร่วมประชุม ประเด็นหลัก ๆ ที่ผมจับ

ประเด็นก็มีอยู่ 3 - 4 ประเด็น อันดับแรกเอาเรื่องน้ำท่วมก่อน ซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราพบกันอยู่ทุกปี
เรื่องนี้ก็จะรับไปเตรียมแผนกันร่วมกันระหว่างกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง  
ที่จะทำแผนในการที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาพรวม ส่วนเรื่องของ  
การเยียวยา เรื่องถุงยังชีพก็จะได้นำเรียนปรึกษากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่า จะดำเนินการได้โดย
วิธีการใด แบบไหนบ้างก็คงเป็นเรื่องที่จะได้กำชับในส่วนผู้เกี่ยวข้องในการที่จะร่ วมประชุมกันและ
ทำแผนและแจ้งให้ท่านได้ทราบว่าจะมีการเคลื่อนตัวกันอย่างไรในเรื่องของน้ำในเบื้องต้น ก็จะได้
กำชับให้ผู้เข้าร่วมประชุมนี้ส่วนของข้าราชการด้วยที่จะต้องดำเนินการตามที่ท่านแจ้งมาไว้ ในส่วน
ที่ 2 คือเรื่องของถนนก็คงเป็นปัญหาที่เราเจอเดิม ๆ เรื่องนี้ก็จะรับไปครับ รับไปปรับปรุงแก้ไขและ
คงจะต้องมีการที่จะแจ้งถึงหน่วยรับผิดชอบในการที่จะต้องทำแผนว่าจะทำตัวไหนก่อนตัวไหนหลัง
ทำเสร็จแล้วจะไปตัวไหนต่อ แผนการใช้วัสดุเป็นอย่างไรแบบไหนซึ่งก็จะได้กำชับอีกรอบหนึ่งครับ
ในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องนี้ครับ อีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในงบประมาณ 
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65 ก็ยังยืนยันกับท่านอีกครั้งหนึ่งว่าจะทำให้หมด ซึ่งขณะนี้ตามที่พัสดุเขาแจ้งผมล่าสุดปรากฏว่า
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติ 65 เข้าสู่ระบบหมดแล้ว แบบราคากลางต่าง ๆ ตอนนี้  
ก็เข้าสู ่ระบบหมดแล้วเหลือแค่ว่าจะออกวันไหนเท่านั้นเองนะครับ ก็คงจะไล่ ๆ กันไปคิดว่า 
โดยระยะเวลาที่เหลืออยู่ก็คงได้ไปไกลพอสมควร ถ้าเผื่อมันเกิดความผิดพลาดในกรณีของการที่จะ
ดำเนินการก็คงจะเป็นการกันเงิน โดยขออำนาจสภาในการจัดการเรื่องนี้ให้นะครับ ณ เวลานั้นก็คง
จะนำเรียนท่านประธานสภาอีกครั ้งหนึ ่งนะครับในเรื ่องวันเวลาที ่จะคุยกันเรื ่องนี ้และจะมี
กระบวนการกันอย่างไร ในส่วนของสะพานข้ามบ่อพันขันตอนนี้เข้าไปสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ครับ จะประกาศหาผู้รับจ้างแล้วครับ ในส่วนของเรื่องเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่มันเสียหายเดี๋ยว
จะให้เขาตรวจสอบติดตามว่าตัวไหนอยู่ ในประกันสัญญาหรือไม่ ตัวไหนที่จะต้องดำเนินการเอง
หรือไม่เดี๋ยวเราจะให้เช็คตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับและจะได้กำชับในเรื่องดำเนินการ สิ่งที่เป็น
ห่วงอยู่ปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งทีต่้องยอมรับตรง ๆ ในความบกพร่องของการบริหารงานตรงนี้อยู่คือเรื่อง
ของแผนงานในการที่จะชี้แจงต่อสมาชิกว่าสิ่งที่เราจะดำเนินการมีขั้นตอนอย่างไรแบบไหน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องงานซ่อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ครุภัณฑ์ในการแก้ปัญหาให้ท่าน เรื่องนี้ก็จะรับไปและ
จะนำไปแก้ไข ก็โดยประเด็นก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ นำเรียนเบื้องต้นครับ ท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณครับ แต่ประเด็นที่สมาชิกได้สอบถาม ผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่าประเด็นไหนที่ตกหล่น 
(นายธนพล) เดี๋ยวเป็นประเด็นค้างคา เผื่อที่ตั ้งคำถามแล้วไม่ได้รับคำตอบ มีท่านสมาชิกที่ตกค้างไหมครับ  

ในส่วนที่ทางบริหารได้ชี้แจงต่อสภา มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามหรือว่ามีเรื่องหารือในสภา  
เชิญท่านเดชศักดิ์ครับ 

นายเดชศักดิ์ สอบถามเรื่องประเด็นสถานการณ์น้ำท่วมครับ ฉุกเฉินเรามีแนวทางวิธีการเตรียมการอย่างไรครับ
และทาง สจ.จะประสานงานกับทาง อบจ.ได้อย่างไร มีอะไรที่พอจะขอสนับสนุนได้อะไร ขอทราบ
แนวทางครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านคำสีครับ 
(นายธนพล) 
นายคำสี เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ คือผมอยากถามท่านประธานผ่านไปยัง

คณะผู้บริหาร เมื่อสักครู่ผมถามเรื่องเครื่องสูบน้ำและท่อส่งน้ำ มีหรือไม่มีครับ  จะได้แจ้งทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางได้รับทราบว่า เราจะได้แก้ไขช่วยเหลืออย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญฝ่ายบริหารครับ 
(นายธนพล) 
นายก อบจ. มีอยู่ 2 ประเด็นนะครับ เรื่องของน้ำท่วมจะช่วยอย่างไร เดี๋ยวผมจะได้ประชุมฝ่ายข้าราชการว่า

จะต้องทำอะไรอย่างไร ถามว่าเรื ่องการเยียวยามันก็มีวิธีการเยียวยาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น 
การเยียวยาโดยใช้เงินงบกลางสำรองจ่ายที่มีอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่ยังพอมีอยู่ ก็จะได้แจ้งให้ท่าน
ทราบว่าจะช่วยเหลือได้ขนาดไหนยังไง เพราะว่าถ้าเอากันจริง ๆ ผมว่าต้องใช้เงินเยอะก็คงดำเนินการ
ให้ตามความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาให้พี่น้องเราจริง ๆ ในเรื่องเครื่องสูบน้ำมีครับ  แต่จะมี
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ปัญหาเรื่องท่อส่งอยู่ว่าท่อส่งมันจะไปถึงจุดที่จะนำน้ำเข้ามาสู่กระบวนการเก็บกักได้ไหม ก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวผมจะให้ทางฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองบรรเทาสาธารณภัยประสานท่านโดยตรง เรียนท่าน
ผ่านไปทางท่านประธานสภาถึงท่านสมาชิกว่า เดี๋ยวจะให้ประสานโดยตรงและยังไงจะให้ทาง 
กองบรรเทาสาธารณภัยแก้ปัญหาให้ในตรงนี้ครับ 

ประธานสภาฯ   ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง ท่านสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายหรือมีข้อหารือในสภา เชิญครับ ถ้าไม่มีสมาชิก 
(นายธนพล) ท่านใดที่จะอภิปรายต่อไป เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราจะได้พิจารณา 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ดังนั้น ประธานจึงขอนัด
ประชุมครั้งต่อไปเป็นวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี ้เราก็ได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  17.45 น.                    
                
 

นายหมวดเอก                            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (เนติพัฒน์   รู้ยนืยง) 
                                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
             พิกุล / พิมพ์ 
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